
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 

ครั้งที่  1/2565 
ประจ าปี  พ.ศ.2565 

วันที่  15  สิงหาคม  2565 
เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมพระปรางค์  ส านักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี   ชั้น 3 
……………………………………… 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
1.   นายจรินทร ์  แสงเจริญ   
 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  เขต 1 
2.   นายสุพล  อนามัย  
3.   นายชัยยุทธ  จิตติธีระนนท์  
4.   นายฐิติพงษ์  นุชถาวร   
5.   นายวโิรจน ์  นุชถาวร   
6.   นางสาวภูธันยพร โสมทัศน์ 
 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  เขต 2  
7.   นายยงยุทธ  สังวรณ์   
8.   นายศุภฤกษ ์ บุญเต็ม  
9.   นายชายเอก  มีอ่ิม  
10. นายสมชัย  เจียมจ าเริญสุข  
11. นายกฤษณ  แสงวณิช 
 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  เขต 3  
12. นายเทียน  อินชื่นใจ   
13. นายส าราญ  รัตนไพบูลย์กิจ 
14. นายจเร  บูรณพานิช 
15. นายวิรัตน ์  จิระธนากร  
16. นายนคร  เทพพานิช 
17. นายลัญชกร  ยอดดอกไม้  
 

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
1.   นายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
2.   พลต ารวจตรี กิตติ สะเภาทอง รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
3.   จ่าสิบเอก ประภาส อินทนู  รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
1.  นายเกื้อกูล  ไชยพะยอม 
 

เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
1.  นายมนู  อาลี 
2.  นายเชลล ์  ชโยวรรณ 
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เลขานุการสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
1. นายสรวชิญ์  เอ่ียมเอก หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 

ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
1.  นายวีรพงศ์  จันทร์แก้ว นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ 
     (แทน)  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี 
2. นางสาวณัฐธิดา ธงภักดิ์  นิติกรปฏิบัติการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายไวพจน์  น้อยจ ารัส รองประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี -ลาป่วย-  
 

ผู้เข้าร่วมฟังการประชุม 
1. นายจรุงศักดิ์  เรืองแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี  
2. นางกนกวรรณ ปัจจันตโชต ิ รองปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี  
3. นางกรกมล  ทิพวัฒน์  รองปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี  
4. นายกาญจน์บดี สุขศรีเบญจพล ผู้อ านวยการส านักช่าง 
5. นางนารีรัตน์  บุตรแก้ว  ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
6. นางสาวนพรัตน์ อินทราพงษ์ (แทน) ผู้อ านวยการกองคลัง 
7. นายถนอมศักดิ์ มากชุมโค ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
8. นางสาวณัฐศิตา เป็นศิริ  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
9. นายพัลลภ              จิตสถาน    ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
10. นางนวพรรณ อังกูรเจริญพร ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

11. นางสมรักษ์  ชื่นอร่าม  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล 1 
12. นายสุพจน์  วงศ์ทองดี ผู้อ านวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล 2  
13. นางรัชนี  พันออด  ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 
14. นางจ ารัส  นวลมา  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล 4 
15. นางสาวจิดาภา แสงจินดา (แทน) ผู้จัดการสถานธนานุบาล แห่งที่ 1 
16. นางสาวกัญญ์สิริ กาญจนานุกูล (แทน) ผู้จัดการสถานธนานุบาล แห่งที่ 2 
17. นางสาวจิตรา ทับยูง  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
18. นางสาวนฤมล อาลัย  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
19. นายตรัยวัฒน์ ตันนิรัตร์ นิติกรช านาญการ 
20. นางสาวบุษบา สิงห์อมร  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
21. จ่าสิบเอก สมพงษ์    พิกุลทอง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 
22. นายกิตติพงษ์   พ่ึงแตง  ประชาชน 
23. นายอดิศร    พูลเกตุ  ประชาชน 
24. นางสาวประถมาภรณ์ ทับล้อม ประชาชน 
25. นางสาวพิมชนก   รื่นรวย  ประชาชน 
26. นายวิรัช    วิบูลย์ศิริชัย ประชาชน 
27. นายธรรมชาติ   ศรีเจริญวณิชย์ ประชาชน 
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เริ่มประชุมเวลา 10.20น. 
 

นายสรวิชญ์  เอี่ยมเอก  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีได้มาครบองค์ประชุมแล้วขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาล  
จดุเทียน ธูป  บูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  สวัสดีครับท่านนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน  ท่านผู้อ านวยการส านัก/กองทุกท่าน และทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและขอต้อนรับนายวีรพงศ์  จันทร์แก้ว 
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี 

ขณะนี้ไดเ้วลาประชุมแล้ว และวันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ มาเข้าร่วมประชุมทั้งหมด  17  ท่าน 
ถือว่าครบองค์ประชุมแล้วนะครับ  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสมัยสามัญสมัยที ่ 3  
ครั้งที่ 1/2565 ประจ าปีพ.ศ.2565 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
ระเบียบวาระที ่1 เรื่อง   ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 เรื่องที่  1 แจ้งประกาศสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี   
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี  พ.ศ.2565 

 ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  เรื่อง  เรียกประชุม 
สภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี  พ.ศ.2565 
 

นายสรวิชญ์  เอี่ยมเอก  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
 

ประกาศสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี  พ.ศ.2565 

.......................................... 
  ตามมติที่ ประชุมสภาเทศบาลเมื องเพชรบุ รี สมัยสามัญ  สมัยที่  1 ประจ าปี  พ.ศ.2565   
เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์ 2565  มีมติก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2565  ตั้งแต่วันที่   
1  สิงหาคม  2565  เป็นต้นไป  มีก าหนด  30  วัน  นั้น 

  ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  25  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 14)  พ.ศ.2562  จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  สมัยสามัญ   
สมัยที่ 3  ประจ าปี  พ.ศ.2565  ตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม  2565  เป็นต้นไป  มีก าหนด  30  วัน 
        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ  ณ  วันที่     8     กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 
 

นายจรินทร์  แสงเจริญ 
(นายจรินทร์  แสงเจริญ) 

ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
 

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
เลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 

ประจ าปี พ.ศ.2565 ให้ทุกท่านได้ทราบแล้วนะครับ 
เรื่องที่ 2 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) การเพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2565 และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) การเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565 
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลครับ 
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นายสรวิชญ์  เอี่ยมเอก  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
 

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

การเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565   
…………………………. 

 

 ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ได้อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256 1 -2565)             
การเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565  ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
เพชรบุรี และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 และการประชาคมเทศบาล
เมืองเพชรบุรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ไปแล้ว นั้น  
 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง                  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 5 ข้อ 24 จึงประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) การเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
ต่อไป 
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2565   
 

          กิตติพงษ ์ เทพพานิช 

   (นายกิตติพงษ ์ เทพพานิช) 
       นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
 

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  

การเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565   
…………………………. 

 

 ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ได้อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256 6 -2570)             
การเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565  ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
เพชรบุรี และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 และการประชาคมเทศบาลเมือง
เพชรบุรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ไปแล้ว นั้น  
 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 5 ข้อ 24 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) การเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ต่อไป 
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2565  
 

                   กิตติพงษ ์ เทพพานิช  
   (นายกิตติพงษ ์ เทพพานิช) 
       นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
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นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

เรื่องที่ 3 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) การแก้ไข ครั้งที่ 2/2565  
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลครับ 

นายสรวิชญ์  เอี่ยมเอก  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
 

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) การแก้ไข ครั้งที่ 2/2565 

…………………………. 
 

 ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ได้ เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)             
การแก้ไข ครั้งที่ 2/2565 ที่แก้ไขแล้ว เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ไปแล้ว นั้น  
 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ.2561 หมวด 4 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็น 
อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) การแก้ไข ครั้งที่ 2/2565        
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ต่อไป 
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่   7   กรกฎาคม พ.ศ.2565   
 

      กิตติพงษ ์ เทพพานิช 

   (นายกิตติพงษ ์ เทพพานิช) 
       นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

เรื่องที่ 4 รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ.2565
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลครับ 

นายสรวิชญ์  เอี่ยมเอก  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล  พ.ศ.2565 โดย 

ในการรายงานจะต้องมีการเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานที่ประชุมสภาทราบผลการประเมิน
การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการสรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ 7 ด้าน
18 ภารกิจ และสรุปผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อเทศบาลเมืองเพชรบุรีตามเอกสารแบบรายงาน  
ที่แนบในที่ประชุมครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

เรื่องที่ 5 แนะน าพนักงานเทศบาลที่บรรจุและรับโอน (ย้าย) มาใหม่  จ านวน  4  ราย 
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลครับ 

นายสรวิชญ์  เอี่ยมเอก  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  เทศบาลเมืองเพชรบุรีมีพนักงานเทศบาลที่รับโอน (ย้าย) มาใหม่ จ านวน  4  ราย  ดังนี้ 

1. นางกรกมล  ทิพวัฒน์  รองปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี  
    รับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งจากเทศบาลต าบลโนนไทย อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
2. นายถนอมศักดิ์  มากชุมโค  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  รับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งจากเทศบาลต าบลปราณบุรี 
อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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3. นายพัลลภ  จิตสถาน  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
    กองการเจ้าหน้าที ่ รับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งจากเทศบาลต าบลปากน้ าปราณ อ าเภอ

ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
4. จ่าสิบเอก สมพงษ์ พิกุลทอง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 

    งานป้องกันและบรรเทาและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง ส านักปลัดเทศบาล  
รับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งจากกองร้อยกองบังคับการ กรมทหารราบที่ 29 ค่ายสุรสีห์ จังหวัด
กาญจนบุรี 

 

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ครับก็ขอให้เจ้าหน้าที่ท างานอย่างมีความสุขครับ ขอบคุณครับ 

เรื่องที่ 6 การมอบโล่เกียรติคุณลูกท่ีมีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจ าปี 2565 
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลครับ 

นายสรวิชญ์  เอี่ยมเอก  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  การมอบโล่เกียรติคุณลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจ าปี 2565 สมาคมสภาสังคม
สงเคราะห์แห่งประเทศไทยได้คัดเลือกให้ ดร.รัชนี  พันออด ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชน  
วัดจันทราวาส เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจ าปี 2565 โดยรับ
พระราชทานจากประธานในพิธีวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 2565 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ  
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน 
เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ก็ขอให้ทางผู้ที่ได้รับการคัดเลือกก็คือ ดร.รัชนี  พันออด 
ได้ถ่ายรูปโดยเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี และท่านประธานสภา ร่วมถ่ายรูปผู้ที่ได้รับการคัดเลือกพร้อมกับโล่  
เพ่ือแสดงความชื่นชมยินดีในครั้งนี้ครับ ขอเรียนเชิญครับ 

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมอืงเพชรบุรี  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 
ครั้งที่ 1/2565  ประจ าปี  พ.ศ.2565  เมื่อวันที ่ 30  พฤษภาคม 2565   

เอกสารการประชุมได้แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านตรวจสอบล่วงหน้าแล้วนะครับ สมาชิก 
สภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความประการใด ขอเชิญเสนอได้ 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดขอแก้ไขข้อความประการใดแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 
วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมทั้งหมด  17  ท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  สมัยสามัญ  

สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1/2565 ประจ าปี  พ.ศ.2565  เมื่อวันที่  30  พฤษภาคม 2565  โปรดยกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 ประจ าปี  พ.ศ.2565  เมื่อวันที่  30  พฤษภาคม 2565   

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง งบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวาระท่ี 1 

ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลครับ 
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นายสรวิชญ์  เอี่ยมเอก  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
 เรียนประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ท่านผู้บริหารครับ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2554   

ข้อ 45  วรรคสาม  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และในการ
พิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  เลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบฯ  ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลทราบแล้วนะครับ  

ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี  เสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาลครับ 
นายกิตติพงษ์  เทพพานิช  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
เรียน   ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
                       พ.ศ.2566 จ านวน  1  ชุด 
         2. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ จ านวน  1  ชุด 

  ด้วยเทศบาลเมืองเพชรบุรี ได้จัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2566  เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
  ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 

เหตุผล 
  เพ่ือให้เทศบาลเมืองเพชรบุรี ได้มีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไว้ใช้จ่ายในการบริหารการพัฒนา
เทศบาล ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ตามอ านาจหน้าที่ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2563 หมวด 3 ข้อ 23 วรรคสอง “เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็น
งบประมาณประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อ  
ผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 
  บัดนี้ นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี  ได้อนุมัติให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.
2566  เป็นเงิน   376,399,800  บาท  และเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
แล้ว   จึงเสนอญัตตินี้มาเพ่ือโปรดพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3  
ครั้งที่ 1/2565 ประจ าปี พ.ศ.2565  เพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ต่อไป 
    
         ขอแสดงความนับถือ 

  กิตติพงษ์  เทพพานิช 
 
 
 
 

          (นายกิตติพงษ์  เทพพานิช) 
         นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
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นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
        ครับ ท่านนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี  ได้ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวาระท่ี 1 แล้วนะครับ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย  หรือซักถามเชิญนะครับ เชิญคุณส าราญ รัตนไพบูลย์กิจครับ 
นายส าราญ รัตนไพบูลย์กิจ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุร ี
  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารครับ ผมนายส าราญ รัตนไพบูลย์กิจ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี เขต 3 ผมจะเรียนท่านประธานสภาฝากไปถึงคณะผู้บริหารนะครับว่าโครงการ
ต่างๆ ที่เสนอแผนญัตติงบประมาณมา มีบางอย่างที่ดูแล้วแปลกๆ นะครับ ก็แปลกด้วยและก็เรื่องไม่ตรงจุด  
ความเดือดร้อนของท้องถิ่นด้วยและอีกหลายเรื่องในการใช้เงินแบบไม่พอเพียงในการไม่ประหยัดนะครับ ผมจะ
ยกตัวอย่างไปทีละหน้านะครับ  

ท่านเปิดไปที่หน้า 61 นะครับ เปิดเจอหรือยังครับดูตามนะครับหน้า 61 เรื่องโครงการสอน
ภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล เคยมีปี พ.ศ.2563, พ.ศ.2564 ไม่มีปี พ.ศ.2565, พ.ศ.2566 การศึกษาเป็น
สิ่งที่ส าคัญเรามีผอ.โรงเรียนแต่ละโรงและก็มีผอ.กองการศึกษา ท าไมภาษาเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก ณ ปัจจุบันและก็
ต่อไปในอนาคต ภาษาจีนไม่ว่านะภาษาอังกฤษ English Program อะไรต่างๆ ก็ไม่ได้มีงบบประมาณที่จะให้กับ
โรงเรียนเค้าเลย สิ่งนี้ผมจะชี้ว่าเพราะอะไร ประหยัดท าไมตรงนี้ 

อันดับที่ 2 ท่านดูลงมาเลยนะครับ เรื่องค่าวัสดุก็คือ ค่าอาหารเสริมและนมนะครับ ปี พ.ศ.2563  
มี 5,600,000 บาท ผมไม่ต้องอ่านรายละเอียด ปี พ.ศ.2564 6,000,000 กว่าบาท แล้วปี พ.ศ.2565 ไม่มี 
แล้วปี พ.ศ.2566 ครับ ที่เลือกตั้งท าไมครับเด็กไม่ต้องบ ารุงแล้วหรือครับ เด็กไทยเราแข็งแรงทุกคนแล้วใช่ไหม นี่คือ
สิ่งส าคัญที่ เราจะต้องให้กับโรงเรียน ครูเค้าจะได้มีบ ารุงเด็กนักเรียน เด็กเจริญเติ บโตสมวัย ร่างกายสมอง 
ก็เจริญเติบโต นี่คือการพัฒนาคน พัฒนาวัตถุไม่จ าเป็นนะครับ ส าคัญที่สุดคือตอนนี้บ้านเมืองเราโดยเฉพาะท้องถิ่น
เราต้องพัฒนาคนให้มีสติปัญญาให้มีร่างกายที่แข็งแรง ไม่ต้องอาศัยหมอและก็ไม่ต้องไปเป็นภาระต่อกระทรวง
สาธารณสุขนี่คือสิ่งที่จ าเป็นท าไมถึงไม่มี ผมก็งงเหมือนกัน  

ท่านขึ้นไปแผนงานอุตสาหกรรมนะครับ หน้าที่ 111 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธานะครับ 
ผมจะให้ท่านดูไปอีกนะ ท่านเรียงไปที่หน้า 117 ของส านักการช่างโครงการสร้างซุ้มประตู เมืองบริเวณแยกเพชร
เกษม 8,500,000 บาท นะครับ จ าเป็นหรือ ส าคัญไฉน ได้อะไร ประโยชน์ตกตรงไหนแล้วท่านเรียงลงมา  
หน้า 118 ท่านดูมาสิครับ โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุที่จะย้ายไปอยู่ฝั่งบ้านกุ่มนะครับผม ก็เห็นด้วยนะครับ 
และโรงจอดรถ 4,000,000 กว่าบาท 5,000,000 กว่าบาท ผมเอาง่ายๆ นะครับ ส่วนตีเส้นพวกนี้ผมเห็นด้วยครับ 
รายการหลังผมไม่ว่า แต่ 2 โครงการผมติดขัดตรงที่ว่าเรามีโครงเหล็กที่เรารื้อไปเป็นกองไว้ แล้วเหล็กพวกนี้ท าด้วย
เหล็กกัลวาไนซ์แค่ผุตรงปลาย โรงจอดรถต้องการความสวยงามหรือครับ ต้องการความแข็งแรงอย่างเดียวหลบแดด
หลบฝนให้เครื่องจักร ลงพัสดุให้คนงานไม่ได้ท ากิจกรรมต่างๆ ท าไมเราจ าเป็นต้องไปสร้างใหม่ พอเพียงขนาดนั้นเลย
หรือแล้วผมเลยเอามาเปรียบเทียบว่ากองการศึกษา นมเด็กไปไหนท าไมถึงไม่ท าตรงนี้หรือไปอยู่ตรงไหนผม  
ก็ไม่ทราบนะครับ แต่ผมก็เป็นห่วงว่าการพัฒนาวัตถุกับการพัฒนาคนผมว่าการพัฒนาคนได้ประโยชน์มีผลตอบแทน
โดยทางตรงนะครับ แต่ถามว่าซุ้มประตูก็น่าท าแต่เอาไว้ทีหลังเวลานี้เราต้องพัฒนาทางด้านคนให้มีความกินดีอยู่ดี
ก่อนนะครับ ตรงนั้นของเก่าเคยมีสะพานลอยไว้ลิงก็ขึ้นเต็มไปหมดแล้วท่านคิดว่าตรงนี้ไม่มี ลิงมาหาท่านหรือครับ 
ท่านมีโครงการหรือมีวิธีการดักลิงยังไงครับ ผมก็อยากจะชี้ประเด็นตรงนี้ให้ 

แล้วก็ไปอีกหน้าหนึ่งหน้า 119 ตรงที่ว่าค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาหรือค่า K ปีที่แล้ว ชดเชย 
349,300 บาท พอมาปี พ.ศ.2566 ท่านรู้ล่วงหน้าหรือครับว่าท่านจะต้องจ่ายค่า K 533,100 บาท นี่คือปัญหา 
ที่การบริหารการจัดการที่ไม่ได้รอบคอบเลยครับ ถึงเวลาก็เอางบประมาณมาจ่ายค่า K เพ่ิมขึ้นให้เค้า เห็นด้วยครับ
ตามกฎหมายก็ต้องท าเพราะประมูลเค้าแล้วอะไรเค้าแล้วสัญญามีอยู่แล้ว แต่เราต้องมีวิธีการให้รอบคอบกว่านี้ ท่าน  
รู้หรือไม่ว่างานระบบราชการตั้งแผนตั้งอะไรปีนี้ กว่าจะได้ท าก็ปีหน้า ท าได้หรือเปล่ายังไม่รู้แต่สิ่งเหล่านี้เราต้อง  
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มาเสียค่า K เพ่ิมเติมถูกไหมครับ ผมก็ตั้งเป็นข้อคิดว่าผมเห็นว่า 3 โครงการแรกผมก็ยังไม่เห็นด้วยที่เอามาอยู่ในงบ
ลงทุนของแผนงานการโยธานะครับ ผมอภิปรายท้วงติงตรงนี้นะครับ 

อีกเรื่องหนึ่งก็คงยังไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับ ผมฝากคลองวัดเกาะผมเห็นแล้วครับเขียนโครงการ 
คลองวัดเกาะมีราว ท าราวใหม่หมดเลยแล้วราวเก่าเอาไปไหนครับ เอาไปเก็บไว้ตรงคลองยางอีกหรือครับ เอามาใช้
ก่อนใช้จนหมดแล้วท่านก็ท าเพ่ิมไม่มีใครเค้าว่าหรอกครับ เรื่องที่สองตัวหนอนบางทีก็กองเต็มถมเป็นพ้ืนดินภูเขา 
ไปหมด เอาเก็บมาใช้สิครับ ตรงนั้นก็ไม่ได้สวยงามแต่เราต้องการให้ประชาชนมีที่ออกก าลังกาย ไม่ให้เค้ารุกล้ าคลอง
ระบายน้ าเราตรงนั้น แล้วก็ไม่ให้หญ้าขึ้นปกคลุมไม่ต้องไปท ากันบ่อยๆ ผมก็เห็นด้วยนะครับและเสาไฟที่เรามีเหลือๆ 
เราถอดจากตรงโน้นตรงนี้ก็น่าจะไปใช้ก่อน การท างานนะครับต้องถือหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน
มาใช้ให้มาก ยึดถือความพอเพียงไม่ต้องสวยงามหรอกครับให้ใช้งานได้ ผมว่าสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่ถูกต้องครับ โครงการ
งบประมาณตรงนี้ผมก็ยังไม่เห็นด้วยเลยนะครับว่าท ากันอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องแค่แผนเพ่ิงจะออกมาและเพ่ิมเติมฉบับนี้
เพ่ิงจะออกมาและท่านก็บรรจุเข้าไปแล้วผมก็งง ผมไม่เห็นด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามเชิญนะครับ  ท่านนายก
ชี้แจงใช่ไหมครับ เชิญครับท่านนายก 
นายกิตติพงษ์  เทพพานิช  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่านนะครับ จากการที่สมาชิกได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ก็ขอ
ชี้แจงเป็นประเด็นไปนะครับ 

ประเด็นแรก เรื่องเงินค่าอาหารเสริม (นม) จริงๆ แล้วเด็กต้องได้ทานอยู่แล้วทุกโรงเรียน  
เป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับ เงินอุดหนุนที่เค้ายังไม่ได้ส่งมาตอนนี้เค้าแค่ยังไม่ได้ส่งมาก็เลยไม่ได้ลงไปนะครับ  
ในเรื่องค่าอาหารเสริม(นม) เราได้หัวละประมาณ 7 บาทนะถ้าจ าไม่ผิดนะครับ เราได้ทุกปีตามจ านวนเด็กนักเรียน 
ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนได้ทุกคนครับ เรายังมีโรงเรียนอนุบาลจังหวัดที่เราจะต้องส่งไปให้ด้วยเพราะเค้าส่งมา
ให้เราด าเนินการจัดการให้ของโรงเรียนอนุบาลจังหวัด ในเรื่องอาหารเสริม(นม) คงไม่มีปัญหาเพราะในเรื่องนี้เป็น
เรื่องที่ รัฐบาลเค้ามองอยู่ แล้วว่าเด็กต้องส่งเสริมต้องบ ารุงต้องอะไรต่างๆ อันนี้ ไม่ ใช่ เงินที่ เราจะตั้ งอยู่  
ในเงินงบประมาณ เป็นเงินที่ได้มาอยู่แล้วครับ 

เรื่องที่ 2 เรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของภาษานะครับ ภาษาจีนเมื่อปี พ.ศ.2563 ก็มีการตั้ง
งบประมาณไว้ แต่ปี พ.ศ.2564 จริงๆ ก็ตั้งแต่ผู้บริหารท่านที่ผ่านมาก็ยกเลิกไปนะครับ พอในปี พ.ศ.2565 ที่ไม่ได้
ตั้งไว้ก็เพราะว่าการตั้งงบประมาณด้านภาษาจีนทาง สตง.เค้าท้วงติงว่าไม่ใช่ภาระหน้าที่ของเราที่เราจะไปส่งเสริม
อุดหนุนในเรื่องนี้ครับ บางทีมีระเบียบที่เราจะต้องดูด้วย จริงๆ แล้วตัวผู้บริหารทุกคนบางทีได้คุยกับโรงเรียนแล้วว่า
เราจะด าเนินการส่งเสริมในเรื่องวิชาการอะไร ตอนนี้เราได้ท า MOU กับ 6 สถาบันที่ เราจะส่งเสริมทางด้าน
การศึกษาไว้นะครับ เราได้ท า MOU กันไว้แล้ว แต่ปัจจุบันนี้เราต้องดูระเบียบว่าในเรื่องของภาษาต่างประเทศ ไม่ว่า
จะเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือภาษาอ่ืนๆ เราสามารถที่จะใช้เงินงบประมาณมาด าเนินการได้ไหมนะครับ  
ถ้าสามารถท าได้เราก็จะจัดตั้งงบประมาณเพราะว่าเราเป็นโรงเรียนเทศบาลเป็นโรงเรียนของรัฐนะครับ บางทีจะไม่
สะดวกเหมือนโรงเรียนเอกชนทั่วไปที่เค้าท าอะไรได้ตามที่เค้าต้องการโดยเร็ว เรามีหน่วยงานที่ตรวจสอบในเรื่องนี้นะ
ครับ 

ในส่วนของเรื่องโครงการพัฒนาต่างๆ ที่เมื่อสักครู่ทางสมาชิกได้ท้วงติง จริงๆ ก็เป็ นแนวคิดเรื่อง
เดียวกับผม ผมก็บอกอยู่แล้วว่ามีวัสดุเหลือใช้กองกันอยู่ที่คลองยางเราก็เห็นกองมาเป็น 10 ปี 20 ปีแล้วก็เห็นอย่างนั้น  
ไม่ว่าจะเหล็กโค้งมีมาเป็น 10 ปี แล้วที่มารื้อกันไปก็คิดอยู่ว่าเอามาท าอะไรได้ไหม ทางพัสดุบอกไม่ได้เลย เราจะท า
อะไรต้องตั้งงบประมาณใหม่ทั้งนั้นไม่สามารถที่จะมาท าได้นะครับ ก็คิดจะเอากลับมาใช้อยู่เหมือนกันไม่ใช่ไม่คิด 
นะครับในส่วนตัวก็มีประสบการณ์ในเรื่องก่อสร้างมาพอสมควร ก็มองอยู่แล้วว่าโครงเหล็กจะเอาไปท า เค้าว่าไม่ได้
ต้องตั้งงบประมาณใหม่ต้องท าใหม่ต้องใช้ของใหม่ทั้งหมด บางทีเราจะรื้อเสาไฟไปไว้ตรงนั้นได้ไหมเค้าว่าไม่ได้  
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นะครับ อันนี้ก็ต้องให้ทางปลัดผู้เป็นเจ้าของงบประมาณอีกทีหนึ่งช่วยลองตอบให้ท่านสมาชิกได้เข้าใจหน่อยในเรื่อง
ของการน าของเก่ามาใช้ใหม่สามารถท าได้ไหม หรือว่าทางส านักช่างที่จะรู้ระเบียบอยู่นะครับ และในเรื่องของค่า K 
เป็นค่าออกแบบก็ต้องให้ทางส านักช่างเค้าช่วยอธิบายหน่อยว่าท าไมต้องตั้งไว้ก็ฝากทางท่านปลัดและทางส านักช่าง
ช่วยชี้แจงท่านสมาชิกด้วยครับ ขอบคุณครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ท่านใดจะชี้แจงครับ เชิญผอ.ส านักช่างครับ 
นายกาญจน์บดี สุขศรีเบญจพล ผู้อ านวยการส านักช่าง 
  ผมนายกาญจน์บดี  สุขศรีเบญจพล ผู้อ านวยการส านักช่าง เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วม
ประชุมครับ ผมได้รับมอบอ านาจจากท่านนายกให้ชี้แจงเรื่องค่า K นะครับ ค่า K ความหมายที่ตั้งไว้ในปี 2566 
ตามร่างเทศบัญญัติ 533,100 บาท เราใช้หลักของหนังสือให้เราได้คิดโดยหลักมีอยู่ว่าในการจัดตั้งโครงการ 1 
โครงการ ในมูลค่าในงานขอให้เราคิดค่า K เผื่อไว้ครับ ไม่ให้เกิน 4% ค่า K ในความหมายนี้ก็คือตัวเลขดัชนีที่ใช้วัด
การเปลี่ยนแปลงของค่างาน ณ วันเวลาของผู้รับก่อสร้างเปิดซองประกวดราคาได้เทียบกับระยะเวลาของวันส่งงาน
ในหลักการก็คือว่า ถ้าได้ค านวณแล้วของวันส่งงานของผู้รับจ้างที่เสนอมาแล้วไม่จ าเป็นต้องจ่าย เราก็คือตั้งเผื่อไว้  
ซึ่งหนังสือหลักการก็คือให้เกิดความเป็นธรรมให้กับผู้รับจ้างถ้าเขาเข้าหลักเกณฑ์ของการค านวณ เพราะฉะนั้นที่ตั้งไว้
ก็ใช้ตามหนังสือสั่งการมาไม่ให้เกิน 4% อันนี้ในเรื่องของค่า K นะครับ 
  ส่วนอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องพัสดุ ของพัสดุที่เรามีโครงเหล็กไว้ในเรื่องของงานที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
จะเป็นงานที่จะก่อสร้างใหม่นะครับ ซึ่งเป็นพัสดุที่จะต้องขึ้นทะเบียนครับ ถ้าพัสดุใดที่น าเหลือมาจากโครงสร้างเดิม
น่าจะเป็นการรื้อถอนหรือการจ าหน่ายจากพัสดุเก่าแต่เพียงแต่ว่าเรายังอยู่ในขั้นตอนใด อาจจะขายทอดตลาดพร้อม
กันหรือท าเป็นพัสดุเศษเหล็กหรืออย่างไรก็เป็นเรื่องของงานพัสดุ ในงานค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างคือว่าจะต้องเป็นงาน
ที่สร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดเพราะจะต้องมีการประกันผลงานและขึ้นทะเบียนอยู่ในอีกช่วงระยะเวลาจนหมดความจ าเป็น  
ก็ต้องมีคณะกรรมการให้ด าเนินการรื้อถอน ขอบคุณครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ขอบคุณครับ ท่านปลัดจะชี้แจงใช่ไหมครับ เชิญท่านปลัดครับ 
นายจรุงศักดิ์  เรืองแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ขออนุญาตเสริม
นิดหนึ่งครับในเรื่องประเด็นที่ท่านสมาชิกอภิปรายในเรื่องของพัสดุอาหารเสริมนมครับ  ปัจจุบันเทศบาลเราจัดสรร
งบประมาณส าหรับการจัดหาอาหารเสริมนมให้กับนักเรียนทั้ง 4 โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็กของเทศบาลคือที่วัดโคก และ
ที่โรงเรียนอนุบาลจังหวัดอีกแห่งหนึ่งด้วย ซึ่งถือว่าเราก็ท ามาต่อเนื่องตลอดมาตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน และก็
ในปีนี้ก็ยังจัดสรรไว้เช่นเดิมเพียงแต่ว่าในปีนี้ครับทางราชการได้เปลี่ยนแปลงประเภท จากเดิมอยู่ในประเภท
ค่าอาหารเสริม(นม) ตอนนี้เปลี่ยนเป็นวัสดุงานบ้านงานครัวก็อยู่ติดกันครับ เด็กทุกคนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึง
ประถมศึกษาปีที่ 6 จะได้รับอาหารเสริม(นม)ทุกคน ทุกวันที่เรียนครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นภารกิจหลัก 
ที่ทางเทศบาลเราได้ด าเนินการไว้อย่างต่อเนื่องครับ  
  ส่วนของโครงการสอนภาษาจีนในโรงเรียนนะครับ เมื่อสักครู่ท่านนายกก็ได้เรียนกับท่านสมาชิก
แล้วว่ามีปัญหาในเรื่องของระเบียบในการเบิกจ่ายจึงมีปัญหา ส่วนอีกประเด็นก็คือว่าปัจจุบันนี้ที่มีหน่วยงาน  
ที่มีคุณครูสอนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งก็ได้มีการบ าเพ็ญประโยชน์แก่เทศบาลเรา ซึ่งขณะนี้นะครับ 
ก็ประสบปัญหาของเรื่องโควิด เลยมีปัญหาเรื่องของการเรียนการสอนท าให้มีจ านวนคุณครูที่จะมาสอนโรงเรียนของ
เทศบาลอาจน้อยลงไปด้วย ซึ่งปัจจุบันนี้เทศบาลเราแก้ปัญหาโดยการจัดหาพนักงานจ้างซึ่งมีประสบการณ์ในการ
สอนภาษาจีนจากโรงเรียนหลายโรงเรียนมาบรรจุเป็นพนักงานจ้างซึ่งบรรจุที่โรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนวัดจันทราวาส 
ซึ่งถือว่าโรงเรียนเทศบาล 3 นั้นมีความต้องการ เด็กมีความสนใจ เป็นภาษาที่สอนเสริมตามความสนใจของนักเรียน
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นะครับ ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ถือว่านักเรียนที่เรียนภาษาจีนสามารถน าไปใช้ในชั้นระดับสูงขึ้นและก็สามารถน าไปใช้  
ในชีวิตประจ าวันได้ส่วนหนึ่งนะครับ 
  ส่วนเรื่องของอาคารจอดรถนะครับ ปัจจุบันเรามีที่บ้านคลองยางซึ่งสภาพค่อนข้างทรุดโทรมและ
เนื่องจากคณะผู้บริหารของเทศบาลก็มีนโยบายในการที่จะพัฒนาบ้านคลองยางให้เป็นสนามกีฬาแห่งใหม่  
ของเทศบาลเมืองเพชรบุรี ซึ่งกระบวนการในการที่จะพัฒนาพ้ืนที่ตรงนั้นจะต้องมีการไปก่อสร้างที่จอดรถแห่งใหม่ที่ 
บ้านกุ่ม ซึ่งของเดิมที่มีอยู่ค่อนข้างจะทรุดโทรมมากๆ และเทศบาลเราก็มียานยนต์เพ่ิมมากขึ้นจ าเป็นจะต้องใช้ที่จอด
รถนะครับ รวมถึงอาคารเก็บพัสดุเช่นกันครับของเดิมที่บ้านคลองยางตอนนี้มีสภาพช ารุดมากและทรัพย์สินเทศบาล
ก็มีค่อนข้างมากปัจจุบัน และเกรงว่าจะมีการสูญหายจ าเป็นจะต้องสร้างแห่งใหม่ขึ้นมาครับ ส่วนโครงเหล็กปัจจุบันนี้
เราอาจจะน ากลับไปใช้ได้ในบางภารกิจนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโรงจอดรถที่ว่าจ าเป็นจะต้องสร้างเสร็จเป็นอาคารขนาด
ใหญ่ และโครงเหล็กเดิมตอนนี้ยังไม่ค่อยเหมาะสมในการที่จะมาประกอบเพ่ือเป็นโรงจอดรถครับ แต่ว่าในอนาคต
ได้รับค าแนะน าจากท่านสมาชิกสภาก็คงจะต้องน ากลับไปคิดใหม่ว่าโครงเหล็กที่มีอยู่เดิมเราจะน ามาใช้ประโยชน์
อะไรได้บ้าง ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกเป็นอย่างสูงครับผม ขอบคุณมากครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ขอบคุณครับ เชิญคุณส าราญ รัตนไพบูลย์กิจครับ 
นายส าราญ รัตนไพบูลย์กิจ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ท่านประธานสภาที่เคารพครับ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมนายส าราญ รัตนไพบูลย์กิจ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองเพชรบุรี เขต 3 เมื่อสักครู่ท่านปลัดได้พูดว่านมอาหารเสริมไปอยู่ในวัสดุงานบ้านงานครัว ถูกต้องไหม
ครับค านี้  ผมว่าค าพูดหรือตัวอักษรที่พิมพ์มาท าไมเราไม่ใส่อาหารเสริมมาเลย ผมเอาไปตรวจดูผมก็ยังงงอยู่
เหมือนกันแต่ถ้าอย่างนี้ผมขอแย้งเลยนะวัสดุ ค าว่าวัสดุงานบ้านงานครัวทุกคนก็รู้ความหมายหมดแล้ว แล้วจะเอา
อาหารเสริมหรือนมไปใส่ 7,156,400 บาท ปี พ.ศ.2565 และก็ปี พ.ศ.2566 ผมว่าวัตถุประสงค์ ค าพูด ภาษา  
ก็ไม่ใช่ อ่านออกมาวัสดุก็คือวัสดุ นมหรืออาหารเสริม ไม่ต้องมีนมเป็นอาหารเสริมก็หมายความว่าอะไร 2 ตัวนี้ก็ผิด
แล้ว ผมก็ไม่ใช่อยากจะแย้งอะไรเยอะนะครับ ถ้ามีผมไม่ว่าอะไรผมเป็นห่วงเด็กผมเป็นห่วงโรงเรียนนะครับ อยากให้
คุณครู ผู้อ านวยการ เค้าได้คิดพัฒนาเด็กไปตลอดไม่อยากให้เค้ามาคิดตรงนี้แต่ผมในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลต้อง
ให้ตรงประเด็นนะครับ อันนี้ผมแย้งเลยตรงนี้แค่ตัวหนังสือก็ชี้แล้วให้ สตง.ให้ใครมาตรวจสอบก็ชัดแล้ว คนละภาษา
กันนะครับ อีกประเด็นหนึ่งผมเองผมก็ไม่ได้ว่ามากระทบกับท่านปลัดนะ ผมขอโทษด้วยแต่ผมต้องแย้งตรงนี้มากๆ 
ตัวภาษาและก็อีกเรื่องหนึ่งตรงคลองยางของเก่าก็ใช้โครงเหล็กเก่าใช่ไหมครับที่เรารื้อมา ท าไมสมัยเก่าเค้าท าได้
ท าไมตอนนี้เราท าไม่ได้ เพราะอะไรครับโครงหลังนั้นเราก็ใช้ตัวเก่าๆ มาท าเป็นข้างบน ผมก็ยังแปลกท าไมยังงง
เหมือนกันนะครับ เอาหล่ะผมไม่ว่าอะไรย้ายไปถ้าผมไม่เห็นด้วยผมก็ไม่ยกมือให้แต่ผมถามว่าทุกท่านยกมือกันแล้ว
คลองยางจะท าสนามกีฬาท่านรู้ไหมว่า สตง.เค้ายอมหรือไม่ยอม ท่านเรียก สตง.มาปรึกษาหรือยังว่าเราจะท า
โครงการสนามกีฬา ไม่ใช่ไม่ดีนะวัตถุประสงค์การใช้ที่ดินต้องอ่านให้ดีนะต้องให้ สตง.มาเปน็ตัวชี้วัดให้ดีนะว่าเราต้อง
เรียกเค้ามาด้วยนะไม่ใช่ว่าเราอยากท าอะไรก็ท า แล้วพอถึงเวลาไม่ใช่  เพราะฉะนั้นผมเองก็ได้ปรึกษาหลายคนว่า
สนามกีฬาต้องท าอย่างไร เอากองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติมาไหม ผมเองก็อยู่ทางกีฬาด้านผมก็พยายามติดต่อหลายคน
แต่เค้าก็บอกต้องดู สตง.ให้ดีนะท้องถิ่น ต้องดูกฎหมายที่ว่าเรามีที่ดินแล้วอยู่นอกเขตด้วยไม่ได้อยู่ในเขตนี่คือสิ่ง
ส าคัญต้องละเอียดนะครับกฎหมายผมขอฝากแค่นี้ครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ครับ ขอบคุณนะครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมไหมครับ 
นายกิตติพงษ์  เทพพานิช  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 

เรียนท่านประธานสภา เมื่อสักครู่มีท่านสมาชิกได้ท้วงติงในเรื่องของใช้โครงเหล็กว่าท าไมเมื่อก่อน
ท าได้นะครับ เรื่องนี้ก็ต้องขอฝากไปถามช่วงที่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างว่าเค้าท ากันยังไง ฝากไปดูด้วยนะครับ 
ว่าเมื่อก่อนเค้าท ายังไง ท าถูกหรือท าผิดผมไม่รู้นะครับก็ฝากไปดูด้วยถ้าท าได้ก็จะได้ท า ผมก็อยากจะประหยัดอยู่
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แล้วแต่ถ้าท าไม่ได้ก็คือท าไม่ได้ แต่เมื่อก่อนท ายังไงก็ลองไปดูด้วยนะครับ ไปตรวจสอบดูด้วยว่าท ายังไงไปเอาของเก่า
มาท า ท าได้หรือ ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันครับ  

ในเรื่องของนมก็เป็นหนังสือสั่งการจากทางกรมบัญชีกลางอยู่แล้วว่าเค้าสั่งมายังไง ทางเราเป็น
หน่วยงานราชการเจ้าหน้าที่ก็ต้องปฏิบัติตามครับ เรื่องนมไม่ต้องเป็นห่วงผมคิดว่าท่านสมาชิกเป็นห่วงว่าถ้านม
โรงเรียน 4 โรงเรียน กับ 1 ศูนย์เด็กเล็กของเราไม่ได้ทานคงถูกร้องไปถึงส่วนกลางครับ ทั่วประเทศเค้าได้ทานกันหมด 
แค่นมเสียถุงเดียวยังถูกร้องเลยครับ เรื่องนมไม่น่าเป็นห่วงนะครับได้ทานแน่นอน แต่เรื่องการจ าแนกประเภทเป็น
ส่วนของทางกรมเค้าสั่งมาให้เราด าเนินการทั้งนั้นครับ ขออนุญาตแจงนะครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายซักถามอีกไหมครับ 
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามอีกแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 
วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมทัง้หมด 17 ท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาล เมืองเพชรบุรี   

เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566  ในวาระที่ 1  ขั้นรับหลักการ  โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม   
เห็นชอบจ านวน    9  ท่าน  
ไมเ่ห็นชอบ    -  ท่าน  
งดออกเสียงจ านวน   8  ท่าน  (นายสุพล  อนามัย, นายยงยุทธ  สังวรณ์, นายศุภฤกษ์  บุญเต็ม, 

                       นายชายเอก  มีอ่ิม, นายเทียน  อินชื่นใจ, นายส าราญ  รัตนไพบูลย์กิจ,  
                       นายจเร บรูณพานิช, นายวิรัตน์  จิระธนากร) 

  สรุปสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเพชรบุรี  
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ต่อไปจะหารือที่ประชุมเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ  
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบฯ  ด้วยครับ 

นายสรวิชญ์  เอี่ยมเอก  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   

(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2554          
ข้อ 103 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน

แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ข้อ 104 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  มีหน้าที่กระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่

ในกิจการของสภาท้องถิ่น  แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น 
สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ  เพ่ือพิจารณากิจการของสภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 
 ข้อ 105  ภายใต้บังคับข้อ 103  และข้อ 104  สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ

บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ  ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่
ของสภาท้องถิ่น  ดังนี้ 

 (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
 ถ้ามีความจ าเป็น  คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา รายละเอียด  

ในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  แล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 
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 ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

 การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน  เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน  และให้น าวิธีการ
เลือกตามข้อ 12  วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ดังนั้น ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีในครั้งนี้  จึงต้องเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างเทศบัญญัติ  ซึ่งตามระเบียบฯ สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น  จ านวนไม่น้อยกว่า  
3  คน  แต่ไม่เกิน  7  คน 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

      เลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบฯ  ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลทราบแล้วนะครับ   
      ก่อนที่จะเสนอชื่อ  ขอมติที่ประชุมเพ่ือก าหนดคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ  จ านวนไม่น้อยกว่า 

3  คน  แต่ไม่เกิน  7  คน  ครับ 
       ขอเชิญเสนอก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  เชิญครับ 
       เชิญคุณนคร  เทพพานิช 
 

นายนคร  เทพพานิช  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
       เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ  และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
ผมนายนคร  เทพพานิช  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  เขตเลือกตั้ งที่  3  ขอเสนอก าหนดจ านวน
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ  จ านวน  3  ท่าน ครับ 
 

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
       ขอผู้รับรอง 2  ท่านครับ  ขอเชิญผู้รับรองคนที่ 1  
       เชิญคุณลัญชกร  ยอดดอกไม้ 
   

นายลัญชกร  ยอดดอกไม้  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
       ผมนายลัญชกร  ยอดดอกไม้  ขอรับรองครับ   
  

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
       ขอเชิญผู้รับรองคนที่ 2  ครับ  
       เชิญคุณภูธันยพร  โสมทัศน์ 
 

นางสาวภูธันยพร  โสมทัศน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
       ดิฉันนางสาวภูธันยพร  โสมทัศน์  ขอรับรองค่ะ  
 

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
       มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ครับ 
       เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน  ถือว่าที่ประชุมสภาเทศบาลเห็นชอบตามที่
สมาชิกสภาเทศบาลเสนอก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเพชรบุรี  จ านวน  3  ท่าน  
นะครับ   
 

มติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมือง 
เพชรบุรี  จ านวน  3  ท่านครับ 
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นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

      ต่อไป  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติโดยให้เสนอชื่อ
คณะกรรมการฯ  ทีละคนนะครับ   

      เชิญเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  ท่านที่ 1  เชิญครับ 
       เชิญคุณภูธันยพร  โสมทัศน์ 
นางสาวภูธันยพร  โสมทัศน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
       เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉัน
นางสาวภูธันยพร  โสมทัศน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  เขตเลือกตั้งที่ 1  ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติฯ  คนที่ 1  นายชัยยุทธ  จิตติธีระนนท์ ค่ะ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
       ขอผู้รับรอง 2  ท่านครับ  ขอเชิญผู้รับรองคนที่ 1  
       เชิญคุณวิโรจน์  นุชถาวร 
นายวิโรจน์  นุชถาวร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
       ผมนายวิโรจน์  นุชถาวร  ขอรับรองครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
       ขอบคุณนะครับ 

      ขอเชิญผู้รับรองคนที่ 2  ครับ   
นายนคร  เทพพานิช  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

      ผมนายนคร   เทพพานิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  เขตเลือกตั้งที่ 3 ขอรับรองครับ 

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
       ขอบคุณครับ  

      ต่อไป  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ  ท่านที่ 2  เชิญครับ   
       เชิญคุณฐิติพงษ์  นุชถาวร 
นายฐิติพงษ์  นุชถาวร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
       เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ  และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียร ติทุกท่าน   
ผมนายฐิติพงษ์  นุชถาวร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  เขตเลือกตั้งที่ 1  ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  
ร่างเทศบัญญัติฯ  คนที่ 2  นายสมชัย  เจียมจ าเริญสุข  ครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
       ขอผู้รับรอง 2  ท่านครับ  ขอเชิญผู้รับรองคนที่ 1  
       เชิญคุณกฤษณ  แสงวณิช 
   

นายกฤษณ  แสงวณิช  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
       เรียนประธานสภาที่ เคารพครับ ผมนายกฤษณ  แสงวณิช  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี   
เขตเลือกตั้งที่ 2  ขอรับรองครับ   
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
       ขอเชิญผู้รับรองคนที่ 2  ครับ  
       เชิญคุณนคร  เทพพานิช 
นายนคร  เทพพานิช  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

      ผมนายนคร   เทพพานิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  เขตเลือกตั้งที่ 3 ขอรับรองครับ 
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นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  

      ต่อไป  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ  ท่านที่ 3  เชิญครับ   
       เชิญคุณวิโรจน์  นุชถาวร 
นายวิโรจน์  นุชถาวร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
       เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ  และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
ผมนายวิโรจน์  นุชถาวร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  เขตเลือกตั้งที่ 1  ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติฯ คนที่ 3  นายนคร  เทพพานิช  ครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
       ขอผู้รับรอง 2  ท่านครับ  ขอเชิญผู้รับรองคนที่ 1  
       เชิญคุณฐิติพงษ์  นุชถาวร 
  นายฐิติพงษ์  นุชถาวร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
       ผมนายฐิติพงษ์  นุชถาวร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  เขตเลือกตั้งที่ 1  ขอรับรองครับ   
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
       ขอเชิญผู้รับรองคนที่ 2  ครับ  
       เชิญคุณลัญชกร  ยอดดอกไม้ 
นายลัญชกร  ยอดดอกไม้  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
       ผมนายลัญชกร  ยอดดอกไม้  ขอรับรองครับ   
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  
       มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ครับ 
       เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน  ถือว่าที่ประชุมสภาเทศบาลเห็นชอบตามที่
สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเพชรบุรี  นะครับ  
 

มติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติร่ างเทศบัญญัติเทศบาล 
เมืองเพชรบุรี  จ านวน  3  คน  ประกอบด้วย 

      (1)  นายชัยยุทธ   จิตติธีระนนท์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  เขตเลือกตั้งที่ 1   
      (2)  นายสมชัย   เจียมจ าเริญสุข สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  เขตเลือกตั้งที่ 2   
      (3)  นายนคร   เทพพานิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  เขตเลือกตั้งที่ 3   

                เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเพชรบุรีครั้งนี้ครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  
  ส าหรับท่านใดจะด ารงต าแหน่งเป็นประธาน ท่านใดจะเป็นเลขา ท่านใดจะเป็นคณะกรรมการ  
ท่านลองหารือกันนะครับ 
  ต่อไปสภาจะต้องก าหนดระยะเวลาแปรญัตติ จะต้องก าหนดระยะเวลาในเรื่องของการแปรญัตติ 
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

ขอเชิญท่านเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบฯ ครับ 
นายสรวิชญ์  เอี่ยมเอก  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2554          

      ข้อ 45  วรรคสาม  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และในการ
พิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น          
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      ข้อ 49  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณา  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั ้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด   
และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

      ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก
สภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติ
เป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ  

      ข้อ 50  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว  จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม  และ
ตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น  รายงานนั้นอย่างน้อย
จะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ
เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด  การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติ
ด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั ่วโมงก่อนวันประชุม
พิจารณา  เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

      ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย  เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัย
ต่างๆ  เกี่ยวกับรายงานนั้น 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

      เลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบฯ  ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลทราบแล้วนะครับ   
      ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ  ตามระเบียบฯ  ให้ก าหนดระยะเวลา 

เสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ งบประมาณนั้น   
ซึ่งจะต้องก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ   

      ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอครับ 
       เชิญคุณลัญชกร  ยอดดอกไม้ 
นายลัญชกร  ยอดดอกไม้  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
       เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ  และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
ผมนายลัญชกร  ยอดดอกไม้  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  เขตเลือกตั้งที่ 3  ผมขอเสนอก าหนดระยะเวลา
เสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ  เป็นในวันที่ 16 – 18  สิงหาคม  2565  เวลา  08.30 – 17.30  น.   
ทีห่้องประชุมเล็กหน้าห้องรองนายกเทศมนตรี  ส านักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี  ชั้น 2  ครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
       ขอผู้รับรอง 2  ท่านครับ  ขอเชิญผู้รับรองคนที่ 1  
       เชิญคุณสมชัย  เจียมจ าเริญสุข   
นายสมชัย  เจียมจ าเริญสุข  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
       เรียนประธานสภาที่ เคารพ ผมนายสมชัย  เจียมจ าเริญสุข สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี   
เขตเลือกตั้งที่ 2  ขอรับรองครับ   
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
       ขอเชิญผู้รับรองคนที่ 2  ครับ  
       เชิญคุณวิโรจน์  นุชถาวร 
 

นายวิโรจน์  นุชถาวร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
       ผมนายวิโรจน์  นุชถาวร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  เขตเลือกตั้งที่ 1  ขอรับรองครับ   
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นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
       มีผู้รับรอง  2  ท่าน  ถูกต้องนะครับ  
       มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ครับ 
       เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน  ถือว่าที่ประชุมสภาเทศบาลเห็นชอบตามที่
สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติดังกล่าว  

      สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบตามท่ีท่านสมาชิกเสนอ โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม   
เห็นชอบจ านวน    11  ท่าน  
ไมเ่ห็นชอบ     -  ท่าน  
งดออกเสียงจ านวน   6 ท่าน  (นายสุพล  อนามัย, นายยงยุทธ  สังวรณ์, นายเทียน  อินชื่นใจ,  

                           น ายส าราญ   รั ตน ไพ บู ลย์ กิ จ , น า ย จ เร  บู ร ณ พ า นิ ช ,  
                       นายวิรัตน์  จิระธนากร) 

       สรุปสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมือง
เพชรบุรี  เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566  ตั้งแต่วันที่  16 – 18  สิงหาคม  2565     
เวลา  08.30 – 17.30  น.  ณ  ห้องประชุมเล็กหน้าห้องรองนายกเทศมนตรี  ส านักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี  ชั้น 2 
 

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
      ต่อไปจะนัดหมายการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2/2565  ประจ าปี  พ.ศ.2565   

เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเพชรบุรี  เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566   
ในวาระที่ 2  และวาระที่ 3  ในวันที่  30  สิงหาคม  2565  เวลา  10.00  น.  ณ  ห้องประชุมพระปรางค์ 
ส านักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี  ชั้น 3  นะครับ 

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2565 (ส านักช่าง) 

ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี  เสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาลครับ 

นายกิตติพงษ์  เทพพานิช  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  เอกสารประกอบการพิจารณา                                                        จ านวน   1   ชุด 
  ตามที่สภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ได้อนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่ายเพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ 
ใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับ 
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการโต๊ะคอมพิวเตอร์เหล็ก  
ขนาดไม่น้อยกว่า 160x65x74 ซม. จ านวน 4 ตัว ราคาตัวละ 7,500 บาท งบประมาณ 30,000 บาท นั้น  

หลักการ 

  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ดังนี้ 

ข้อความเดิม “โต๊ะคอมพิวเตอร์เหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 160x65x74 ซม. จ านวน 4 ตัว 
งบประมาณ  30,000  บาท”  

ข้อความใหม่ “โต๊ะคอมพิวเตอร์เหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 120x65x74 ซม. จ านวน 4 ตัว 
งบประมาณ  30,000  บาท” 
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เหตุผล 
  เนื ่องจากมีการพิมพ์ข้อมูลของครุภัณฑ์รายการดังกล่าวผิดพลาด จึงจ าเป็นต้องแก้ไข
เป ลี ่ย น แป ล งค า ชี ้แ จ ง งบ ป ระม าณ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับ 
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  จึงมีความจ าเป็นจะต้อง 
ขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงค าชี ้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย  ประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 29 ก าหนดไว้ว่า “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  
ที่ท า ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  

  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพ่ือโปรดพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เพ่ือขอความยินยอมจาก 
สภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีต่อไป 

         ขอแสดงความนับถือ 
  กิตติพงษ์   เทพพานิช 

              (นายกิตติพงษ์   เทพพานิช) 
                       นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
 

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีได้ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ส านักช่าง) แล้วนะครับ 

  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย  หรือซักถามเชิญนะครับ 
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามอีกแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 
ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม 12 ท่าน ก็ยังถือว่าครบองค์ประชุมอยู่นะครับ  

ผมขอมตินะครับ (นายส าราญ  รัตนไพบูลย์กิจ, นายชายเอก  มีอ่ิม, นายวิรัตน์  จิระธนากร, นายกฤษณ  แสงวณิช,  
นายสมชัย  เจียมจ าเริญสุข อยู่นอกห้องประชุม)                   

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ส านักช่าง) โปรดยกมือขึ้น  
มติที ่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ส านักช่าง)  

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 (ส านักช่าง) 

ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี  เสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาลครับ 

พลต ารวจตรี กิตติ  สะเภาทอง  รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 

เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   เอกสารประกอบการพิจารณา               จ านวน  1  ชุด 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานเคหะและชุมชน      
งานบ าบัดน้ าเสีย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถขุดชนิดเครื่องยนต์ดีเซล 
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เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า จ านวน 1 คัน งบประมาณตั้งไว้ 785,000 บาท ต่อมาทางการรถไฟแห่งประเทศไทย 
มีโครงการรถไฟรางคู่ที่ผ่านเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนกันยายน 2565 โดยตลอดแนว  
รางรถไฟจะมีการระบายน้ าตามร่องระบายน้ าลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ (คลองเจ๊กสี) หากแต่น้ าจากรางระบายน้ า 
ดังกล่าวไม่สามารถไหลลงสู่คลองเจ๊กสีได้ อาจท าให้ร่องระบายน้ าตื้นเขินท าให้น้ าไหลเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียของ
เทศบาลฯ แทน ส าหรับร่องระบายน้ าดังกล่าวทางการรถไฟแห่งประเทศไทยจะมอบให้หรือให้เทศบาลฯ เช่าที่ดิน  
เพ่ือดูแลรักษาปรับปรุงภูมิทัศน์และให้ด าเนินการขุดลอกร่องระบายน้ าเพ่ือให้การระบายน้ าคล่องตัวขึ้น จากการ 
ตรวจสอบพ้ืนที่พบว่าหากเทศบาลฯ ต้องขุดลอกร่องระบายน้ าดังกล่าวด้วยครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งดังกล่าว   
มีขนาดเล็กเกินไป ซึ่งมีระยะการขุดไกลสุดและระยะขุดลึกสุดไม่เพียงพอ และท างานได้ยากล าบาก เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ   
ในการท างานของเทศบาลเมืองเพชรบุรี จึงเห็นควรท าญัตติขอสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีให้เห็นชอบการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิมและเปลี่ยนแปลงลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ในรายการรถขุด  
ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 27 แรงม้า ซึ่งมีระยะขุดไกลสุด (ระดับพ้ืน) ไม่น้อยกว่า  
5,000 มิลลิเมตร และระยะขุดลึกสุด 3,000 มิลลิเมตร โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 แผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน้ าเสีย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะและขนส่ง ดังนี้ 

ข้อความเดิม 
“รถขุดชนิดเครื่องยนต์ดีเซล เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า จ านวน 1 คัน งบประมาณ 

785,000 บาท” 
ข้อความใหม่ 
“รถขุดชนิด เครื่องยนต์ดี เซล ขนาดเครื่องยนต์ ไม่น้ อยกว่า 27 แรงม้า จ านวน 1 คัน  

งบประมาณ 1,220,000 บาท” 

เหตุผล 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองเพชรบุรี ในการขุดลอกร่องระบายน้ า  
บริเวณตลอดแนวรางรถไฟ จึงจ าเป็นต้องจัดซื้อรถขุดชนิดเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 27  
แรงม้า สามารถขุดได้ระยะไกลและขุดลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา  
50 (2) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 29 การแก้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย    
ในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ เป็นอ านาจอนุ มัติ       
ของสภาท้องถิ่น 
  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี จึงเสนอญัตตินี้มาเพ่ือโปรดพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระ    
การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุ รี  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้ งที่  1 /2565 ประจ าปี  พ .ศ .2565             
เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 
                                          กิตติพงษ์   เทพพานิช 

     ( นายกิตติพงษ์   เทพพานิช )    
     นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
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นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีได้ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ส านักช่าง) แล้วนะครับ 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย  หรือซักถามเชิญนะครับ 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามอีกแล้วผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 
ขณะนี้มสีมาชิกสภาเทศบาลทัง้หมด 16 ท่าน (นายชายเอก  มีอ่ิม อยู่นอกห้องประชุม) 
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ส านักช่าง) โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม   
อนุมัติจ านวน    14  ท่าน  
ไม่อนุมัต ิ     -  ท่าน  
งดออกเสียงจ านวน   2  ท่าน  (นายส าราญ  รัตนไพบูลย์กิจ, นายวิรัตน์  จิระธนากร) 
            สรุปสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ส านักช่าง) 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ส านักช่าง) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี  เสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาลครับ 

พลต ารวจตรี กิตติ  สะเภาทอง  รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 

เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   เอกสารประกอบการพิจารณา              จ านวน  1  ชุด 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานเคหะและชุมชน      
งานบ าบัดน้ าเสีย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถขุดชนิดเครื่องยนต์ดีเซล 
เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า จ านวน 1 คัน งบประมาณตั้งไว้ 785,000 บาท ต่อมาทางการรถไฟแห่งประเทศไทย 
มีโครงการรถไฟรางคู่ที่ผ่านเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนกันยายน 2565 โดยตลอดแนว  
รางรถไฟจะมีการระบายน้ าตามร่องระบายน้ าลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ (คลองเจ๊กสี) หากแต่น้ าจากรางระบายน้ า 
ดังกล่าวไม่สามารถไหลลงสู่คลองเจ๊กสีได้ อาจท าให้ร่องระบายน้ าตื้นเขินท าให้น้ าไหลเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียของ
เทศบาลฯ แทน ส าหรับร่องระบายน้ าดังกล่าวทางการรถไฟแห่งประเทศไทยจะมอบให้หรือให้เทศบาลฯ เช่าที่ดิน  
เพ่ือดูแลรักษาปรับปรุงภูมิทัศน์และให้ด าเนินการขุดลอกร่องระบายน้ าเพ่ือให้การระบายน้ าคล่องตัวขึ้น จากการ 
ตรวจสอบพ้ืนที่พบว่าหากเทศบาลฯ ต้องขุดลอกร่องระบายน้ าดังกล่าวด้วยครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งดังกล่าว  
 มีขนาดเล็กเกินไป ซึ่งมีระยะการขุดไกลสุดและระยะขุดลึกสุดไม่เพียงพอ และท างานได้ยากล าบาก เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ   
ในการท างานของเทศบาลเมืองเพชรบุรี จึงเห็นควรท าญัตติขอสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีให้เห็นชอบการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิมและเปลี่ยนแปลงลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ในรายการรถขุด  
ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 27 แรงม้า ซึ่งมีระยะขุดไกลสุด (ระดับพ้ืน) ไม่น้อยกว่า  
5,000 มิลลิเมตร และระยะขุดลึกสุด 3,000 มิลลิเมตร โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

ขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน่วยงานส าน ักช ่าง 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน้ าเสีย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
จ านวน 435,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
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  โอนเพิ่ม 
  - แผนงานเคหะและชุมชน 
  - งานบ าบัดน้ าเสีย 
  - งบลงทุน 
  - หมวดค่าครุภัณฑ์ 
  - ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
  งบประมาณ 435,000 บาท 
  โอนลดจาก 
  - แผนงานเคหะและชุมชน    
  - งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  - งบด าเนินงาน 
  - หมวดค่าใช้สอย 
  - ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 
  งบประมาณ 435,000 บาท  

เหตุผล 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองเพชรบุรี ในการขุดลอกร่องระบายน้ า 
บริเวณตลอดแนวรางรถไฟ จึงจ าเป็นต้องจัดซื้อรถขุดชนิดเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 27  
แรงม้า สามารถขุดได้ระยะไกลและขุดลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา  
50 (2) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ 
โอนเพ่ิม โอนลดที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ 
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี จึงเสนอญัตตินี้มาเพ่ือโปรดพิจารณาบรรจุในระเบียบ วาระ    
การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุ รี  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้ งที่  1 /2565 ประจ าปี  พ .ศ .2565             
เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 
          กิตติพงษ์   เทพพานิช 

      ( นายกิตติพงษ์   เทพพานิช )    
      นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 

 

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีได้ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 (ส านักช่าง) แล้วนะครับ 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย  หรือซักถามเชิญนะครับ 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามอีกแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 
ขณะนี้มสีมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด 17 ท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาลท่ านใดอนุมัติ โอนเงินงบประมาณ รายจ่ าย ประจ าปี งบประมาณ  

พ.ศ.2565 (ส านักช่าง) โปรดยกมือขึ้น 
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มติที่ประชุม   
อนุมัติจ านวน    16  ท่าน  
ไม่อนุมัต ิ     -  ท่าน  
งดออกเสียงจ านวน   1  ท่าน  (นายส าราญ  รัตนไพบูลย์กิจ) 
           สรุปสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
(ส านักช่าง)  

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี เสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาลครับ 
พลต ารวจตรี กิตติ  สะเภาทอง  รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  เอกสารประกอบการพิจารณา 

      ตามที่สภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ได้อนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565  ประกอบกับนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี  ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือให้ 
สามารถน างบประมาณไปด าเนินการตามโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงขออนุมัติ โอนเงิน  
งบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  

หลักการ    
      ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
ส านักงาน จ านวน 4 รายการ ดังนี้ 
 1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทียู ราคา 23,500 บาท จ านวน  
1 เครื่อง โอนจากแผนงานสาธารณสุข  งานโรงพยาบาล  งบบุคลากร หมวดเงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  ประเภท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

 2. โต๊ะท างาน ขนาดไม่น้อยกว่า 180x80x75 ซ.ม. ราคา 7,300 บาท จ านวน 1 ตัว โอนจาก
แผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทค่าตอบแทน      
พนักงานจ้าง 
 3. เก้าอ้ีแบบมีพนักพิง ชนิดล้อเลื่อน ราคา 5,800 บาท จ านวน 1 ตัว โอนจากแผนงาน 
สาธารณสุข งานโรงพยาบาล งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

 4. ตู้สาขาโทรศัพท์  ขนาด 3 สายนอก 8 สายใน  โดยมีเครื่องโอเปอเรอเตอร์ ชนิด 12 ปุ่ม  พร้อม
อุปกรณ์และติดตั้ง  ราคา 30,000 บาท โอนจากแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข    
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง 

เหตุผล 
      เนื่องจาก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดหาครุภัณฑ์ตามรายการ  

ดังกล่าว เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเพียงพอต่อการใช้งาน   
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น  

พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 27 ก าหนดไว้ว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด   
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ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา 
ท้องถิ่น” 

      นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี จึงขอเสนอญัตตินี้ มาเพ่ือโปรดพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระ       
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 ประจ าปี พ.ศ.2565 เพ่ือขออนุมัติต่อสภา 
เทศบาลเมืองเพชรบุรี ต่อไป  

         ขอแสดงความนับถือ 
        กิตติพงษ์   เทพพานิช 

                       (นายกิตติพงษ์   เทพพานิช) 
                                                        นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 

 

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีได้ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) แล้วนะครับ 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย  หรือซักถามเชิญนะครับ 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามอีกแล้ว  ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 
ขณะนี้มสีมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด 17 ท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ในหมวดค่าครุภัณฑ ์(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม   
อนุมัติจ านวน    16  ท่าน  
ไม่อนุมัต ิ     -  ท่าน  
งดออกเสียงจ านวน   1  ท่าน  (นายส าราญ  รัตนไพบูลย์กิจ) 
  สรุปสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวด 
ค่าครุภัณฑ์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ (หน่วยตรวจสอบภายใน) 

ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี เสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาลครับ 
พลต ารวจตรี กิตติ  สะเภาทอง  รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 

เรียน    ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  เอกสารประกอบการพิจารณา    จ านวน  1 ชุด 

  ตามที ่นายกเทศมนตรีเม ืองเพชรบ ุร ีได ้อน ุม ัต ิให ้ใช ้เง ิน เหล ือจ ่ายเพื ่อโอนไปตั ้งจ ่ายเป ็น  
รายการใหม่งบลงทุน หมวดค่าครุภ ัณฑ์ ประเภทครุภ ัณฑ์ส าน ักงาน จึงขออนุม ัต ิโอนงบประมาณ โดยมี  
หลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ  
ใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน งบลงทุน หมวดค่า ครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบสูง ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 121.8 เซนติเมตร    
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ลึก 45.7 เซนติเมตร สูง 183 เซนติเมตร (121.8 (w) x45.7 (D)x183 (H)cm.) จ านวน 1 ตู้ เป็นเงิน  
10,500 บาท (-หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน-) 

 โดยโอนลด จากแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน     
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน  
10,500 บาท (-หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน-) 

เหตุผล 
เนื่องจากตู้จัดเก็บเอกสารเดิมเสื่อมสภาพ ช ารุดไม่สามารถปิดล็อคตู้ได้  จึงขออนุมัติจัดซื้อตู้

จัดเก็บเอกสารเพ่ือทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ช ารุด  และเพ่ือให้มีตู้จัดเก็บเอกสารเพียงพอต่อการใช้งาน  จึงขอโอน
งบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2563 ข้อ 27 ก าหนดไว้ว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลดที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี  จึงเสนอญัตตินี้มาเพ่ือโปรดพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระ 
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 ประจ าปี พ.ศ.2565 เพ่ือขออนุมัติต่อสภา  
เทศบาลเมืองเพชรบุรีต่อไป 

         ขอแสดงความนับถือ 
        กิตติพงษ์   เทพพานิช 

                       (นายกิตติพงษ์   เทพพานิช) 
                                                        นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
 
 

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีได้ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ (หน่วยตรวจสอบภายใน) แล้วนะครับ 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย  หรือซักถามเชิญนะครับ 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามอีกแล้ว  ผมจะขอมติที่ประชุม 
นะครับ 

ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด 15 ท่าน  (นายจเร  บูรณพานิช, นายชัยยุทธ  จิตติธีระนนท์  
อยู่นอกห้องประชุม) 

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ (หน่วยตรวจสอบภายใน)  โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ (หน่วยตรวจสอบภายใน)   

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ (กองการเจ้าหน้าที่)  

ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี เสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาลครับ 
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จ่าสิบเอก ประภาส  อินทนู  รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
เรียน   ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  เอกสารประกอบการพิจารณา    จ านวน  1 ชุด 
 

  ตามท่ีได้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เพ่ือโอน 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน และประเภทครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยมีหลักการและ 
เหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่ ในส่วนของกองการเจ้าหน้าที่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน และประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ดังนี้ 

1. ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 3 รายการ รวมเป็นเงิน 18,800 บาท 
1.1 โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 ซม. จ านวน 1 ตัว ราคาตัวละ  

3,600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท (-สามพันหกร้อยบาทถ้วน-) 
1.2 โต๊ะท างานเหล็ก 5 ฟุต  รวมกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า  153x77x75 ซม.  

จ านวน 1 ตัว ราคาตัวละ 10,800 บาท เป็นเงิน 10,800 บาท (-หนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน-) 
            1.3 เก้าอ้ีนั่งท างาน ขนาดไม่น้อยกว่า  68x80x115  ซม. จ านวน  1  ตัว ราคาตัวละ  
4,400 บาท เป็นเงิน 4,400 บาท (-สี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน-) 

  2.  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 24,500 บาท  
2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  

19 นิ้ว) จ านวน 1 ชุด ราคาชุดละ 22,000 บาท รวมเป็นเงิน 22,000 บาท (-สองหมื่นสองพันบาทถ้วน-) 
 2.2 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท 

เป็นเงิน 2,500 บาท  (-สองพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 
รวมเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ฯ  ทั้งสิ้น  43,300 บาท (-สี่หม่ืนสามพันสามร้อยบาทถ้วน-) 

โดยโอนลด  จากแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ประเภทเงิน เพ่ิมต่างๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่ วนท้องถิ่น ในส่วนของกองการเจ้าหน้าที่  เป็นเงิน  
43,300 บาท  (สี่หมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในส่วนของกองการเจ้าหน้าที่  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน   
และประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     

เหตุผล 

เนื่องจากกองการเจ้าหน้าที่  ได้มีการรับโอนพนักงานเทศบาลมาปฏิบัติงานใหม่เพิ่มขึ้น  
ท าให้ไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในสังกัด  จึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ส านักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพ่ือเป็นการรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได้รับโอน  
และเพื่อให้สะดวกต่อการปฏิบัติงาน จึงขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในการจัดซื้อครุภัณฑ์
ดังกล่าวข้างต้น 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2563 ข้อ 27 ก าหนดไว้ว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม  
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โอนลดที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ  
สภาท้องถิ่น” 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี  จึงเสนอญัตตินี้มาเพ่ือ 
โปรดพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565  ประจ าปี  
พ.ศ.2565 เพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีต่อไป      

 ขอแสดงความนับถือ 
          กิตติพงษ์   เทพพานิช 

                         (นายกิตติพงษ์   เทพพานิช) 
             นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 

 

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีได้ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ (กองการเจ้าหน้าที่) แล้วนะครับ 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย  หรือซักถามเชิญนะครับ 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามอีกแล้ว  ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 
ขณะนี้มสีมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด 16 ท่าน (นายจเร   บูรณพานิช อยู่นอกห้องประชุม) 
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ (กองการเจ้าหน้าที่)  โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม   
อนุมัติจ านวน    15  ท่าน  
ไม่อนุมัต ิ     -  ท่าน  
งดออกเสียงจ านวน   1  ท่าน  (นายส าราญ  รัตนไพบูลย์กิจ) 
  สรุปสมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ (กองการเจ้าหน้าที่) 

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
ระเบียบวาระที ่10 เรื่อง   ขอความยินยอมการท ากิจการนอกเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี  เสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาลครับ 
 

จ่าสิบเอก ประภาส  อินทนู  รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ส าเนาพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 57 ทวิ              จ านวน  1  ชุด 
 

ด้วยเทศบาลเมืองเพชรบุรีได้จัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จ านวน 2 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบริเวณที่ดินเทศบาลเมืองเพชรบุรีต าบลบ้านกุ่ม โดยท าการ
ก่อสร้างอาคารจอดรถพ้ืน ค.ส.ล. ขนาดความกว้าง 12.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ 
ประมาณ 360.00 ตารางเมตร จ านวน 1 หลัง (ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเพชรบุรี เลขที่ 3/2566)  
เป็นเงิน 4,000,000 บาท 



-27- 
 
 2. โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและอเนกประสงค์ บริเวณที่ดินเทศบาลเมืองเพ ชรบุรี 
ต าบลบ้านกุ่ม จ านวน 1 หลัง โดยท าการก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หรือ   
คิดเป็นพ้ืนที่ประมาณ 600.00 ตารางเมตร จ านวน 1 หลัง (ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเพชรบุรี เลขที่ 
4/2566) เป็นเงิน 5,000,000 บาท 
 จึงเห็นควรท าญัตติขอสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีให้ความเห็นชอบให้ยินยอมท ากิจการนอกเขต
เทศบาลฯ เพ่ือให้มีความพร้อมถูกต้องส าหรับด าเนินการโครงการต่อไป โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
 

หลักการ 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 57 ทวิ 
เทศบาลอาจท ากิจการนอกเขต เมื่อการนั้นจ าเป็นต้องท าและเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ด าเนินตามอ านาจ
หน้าที่อยู่ภายในเขตของตน ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด หรือสภา
ต าบลแห่งท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 

เหตุผล 
เพ่ือให้เทศบาลฯ มีสถานที่จอดรถของเทศบาลฯ ที่เก็บรักษารถของเทศบาลฯ และเป็นที่เก็บพัสดุ

อุปกรณ์ ให้มีสภาพดีพร้อมใช้งาน และสามารถด าเนินการการท ากิจการนอกเขตเทศบาลฯ โครงการ            
งานก่อสร้างในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนใด ได้ตามร่าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ส าหรับจัดจ้างโครงการงานก่อสร้าง จ านวน 2 โครงการดังกล่าว ข้างต้น        
ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนใด ในเขตจังหวัดเพชรบุรี  

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพ่ือโปรดพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการ
ประชุ มสภ าเทศบาล เมื อ งเพชรบุ รี  สมั ย สามัญ  สมั ยที่  3  ครั้ งที่  1 /2 5 6 5  ป ระจ าปี  พ .ศ .2 5 65  
เพ่ือขอความยินยอมจากสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ให้เทศบาลเมืองเพชรบุรีด าเนินการโครงการงานก่อสร้าง    
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนใด ในเขตจังหวัดเพชรบุรีต่อไป  

         ขอแสดงความนับถือ 

         กิตติพงษ์  เทพพานิช 
 

           (นายกิตติพงษ์  เทพพานิช) 
          นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
 

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีได้ขอความยินยอมการท ากิจการนอกเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

แล้วนะครับ 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย  หรือซักถามเชิญนะครับ 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามอีกแล้วผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 
วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมทัง้หมด 17 ท่าน ขณะนีม้สีมาชิกสภาเทศบาลทัง้หมด 16 ท่าน  

(นายจเร  บูรณพานิช อยู่นอกห้องประชุม) 
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดยินยอมการท ากิจการนอกเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี โปรดยกมือขึ้น 
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มติที่ประชุม   
ยินยอมจ านวน    13  ท่าน  
ไมย่ินยอม     -  ท่าน  
งดออกเสียงจ านวน   3  ท่าน  (นายวิรัตน์  จิระธนากร, นายส าราญ  รัตนไพบูลย์กิจ,  

                                  นายเทียน  อินชื่นใจ) 
สรุปสมาชิกสภาเทศบาลมีมติยินยอมการท ากิจการนอกเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
ระเบียบวาระที ่11 เรื่อง   ขอความเห็นชอบการรับพัสดุมาเป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี  เสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาลครับ 
 

จ่าสิบเอก ประภาส  อินทนู  รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  เอกสารประกอบการพิจารณา                     จ านวน   1   ชุด 
 

  ตามที ่เทศบาลเมืองเพชรบุรี  ได้ร ับมอบพัสดุ  ให้เป็นกรรมสิทธิ ์ของ  โรงเรียนเทศบาล 4      
วัดไชยสุรินทร์  เทศบาลเมืองเพชรบุรี  จ านวน 1 รายการ  คือ เครื่องท าน้ าเย็น  ยี่ห้อ Standard  ขนาด 4 ก๊อก 
จ านวน 1 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 29,000 บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน )   ได้รับมอบจากนางจ ารัส  นวลมา  
ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์  

หลักการ 
  ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  ในการรับพัสดุ จ านวน 1 รายการ มาเป็น
กรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือน าไปใช้ในโรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์  และเพ่ือการบริหาร
ดูแลบ ารุงรักษา 

เหตุผล 
  เนื่องจากการมอบเครื่องท าน้ าเย็น ยี่ห้อ Standard ขนาด 4 ก๊อก จ านวน 1 เครื่อง  เป็นการ 
อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือให้สิทธิ์อันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็น 
ผู้ดูแลพัสดุนั้น  ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอา  
พัสดุหรือสิทธิ์นั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และเป็นไปตาม
ระเบียบอื่นท่ีเกี่ยวข้องฯ โดยการด าเนินการดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลฯ 
  ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/020147  ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561  แจ้งว่า กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้  
เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ๆ  
ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง   
แต่อย่างใดก็ดีหลังจากที่ได้รับพัสดุมาแล้วจะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 หมวด 9 “การบริหารพัสดุ” ต่อไป 
  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี  จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพ่ือโปรดพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการ
ประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้ งที่ 1/2565  ประจ าปี พ.ศ.2565  เพ่ือขอความ
เห็นชอบต่อสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีต่อไป 

          ขอแสดงความนับถือ 
         กิตติพงษ์  เทพพานิช 
 

           (นายกิตติพงษ์  เทพพานิช) 
          นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
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นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีได้ขอความเห็นชอบการรับพัสดุมาเป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แล้วนะครับ 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย  หรือซักถามเชิญนะครับ 
  เชิญครับท่านส าราญ  รัตนไพบูลย์กิจ   
นายส าราญ  รัตนไพบูลย์กิจ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ครับ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกฯ ท่านผู้บริหารผู้ทรงเกียรติครับ ก่อนอื่นผมก็ไม่ได้ซักถาม
อะไรนะครับ เอาเป็นว่าเป็นตัวแทนสมาชิกสภาฯ แห่งนี้ว่าต้องขอบคุณ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์  
คุณจ ารัส  นวลมา ที ่มีใจเป็นกุศล ท่านบริหารงานของโรงเรียนและท่านสละเงินและทุนทรัพย์ของท่านให้แก่
โรงเรียน เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ท่านเป็นผู้เสียสละ ผมต้องขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ว่าท่านเป็นผู้ให้ที่ดีที่สุดและท่านเป็น  
ผู้ที่มีจิตอันเป็นกุศลต้องขอขอบคุณแทนทุกๆ ท่านด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ครับ ขอบคุณนะครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ไม่มีนะครับ 
ทางสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีขอขอบคุณท่านจ ารัส  นวลมา ต าแหน่งผู ้อ านวยการสถานศึกษา 

ที่ได้บริจาคเครื่องท าน้ าเย็นให้กับโรงเรียนนะครับ ในสภาเทศบาลฯ ก็ขอขอบคุณด้วยนะครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

 เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามอีกแล้วผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 
ขณะนี้มสีมาชิกสภาเทศบาลทัง้หมด 17 ท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบการรับพัสดุมาเป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โปรดยกมือขึ้น 
 

มติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบการรับพัสดุมาเป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ครับ ขอบคุณครับ 

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
ระเบียบวาระท่ี 12 เรื่อง เรื่องอ่ืน ๆ 

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอแนะแนวทางการบริหารงานของเทศบาลเมืองเพชรบุรีประการ
ใดเรียนเชิญครับ 
นายชายเอก  มีอ่ิม  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ก่อนที่ 
จะเข้าเรื่องของผม ผมขออนุญาตครับ ท่านได้มีจิตอันเป็นกุศลที่มอบเครื่องมาให้ ผมอยากจะฟังเสียงท่านสักนิดหนึ่ง 
นะครับ ขอเรียนเชิญท่านผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ คุณจ ารัส  นวลมา ครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  เชิญท่านจ ารัส  นวลมา ครับ 
นางจ ารัส  นวลมา  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล 4 
  ต้องขอกราบขอบพระคุณที่ให้เกียรตินะคะ เจตนาที่บริจาคก็คือเพ่ือให้ นักเรียนมีน้ าที่สะอาด  
เนื่องในโอกาสที่ผอ.ท างานอีก 1 เดือนจะเกษียณอายุราชการแล้ว ก็อยากจะฝากไว้ให้กับนักเรียน ขอบพระคุณมากค่ะ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ขอบคุณครับ เชิญคุณชายเอก มีอ่ิม ต่อนะครับ 
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นายชายเอก  มีอ่ิม  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ขออนุญาตต่อเลยนะครับท่านประธานสภาที่เคารพครับผมขอเสนออีก 1 เรื่องนะครับผมคิดว่าเป็น
เรื่องที่ดีด้วยนะครับ ส าหรับภาพรวมเทศบาลเมืองเพชรบุรีของเรา ผมขอเสนอให้มีการเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัด
โรงเรียนของเทศบาลเมืองเพชรบุรีสักท่านหนึ่งครับ ท่านนั้นก็คือท่านรองผู้อ านวยการสถานศึกษานะครับ จากสังกัด
โรงเรียนชุมชนวัดจันทราวาส ชุมชนจันทราวาส ก็คือท่านรองผอ.สุทิน  พรมสี เพราะอะไรผมถึงได้เสนอเรื่องนี้ขึ้นมา
เพราะว่าผมได้คุยกับบรรดาผู้ปกครอง รวมถึงชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนนั้นนะครับ ก็มีความเห็นตรงกันว่า
ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือจากการสอนหนังสือ ได้มาอ านวยความสะดวกในด้านการจราจร อ านวยความสะดวก
ให้กับบุตรหลานนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเป็นอย่างดีและสม่ าเสมอตลอดมา สังเกตได้ว่าท่านจะมาตั้งแต่เวลา 6.00 
น.เศษๆ จะเห็นท่านแล้วนะครับ ถามว่าครูคนอ่ืนมีไหมก็มีนะครับแต่ผมเห็นว่าท่านปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลา
ยาวนานนะครับ ดังนั้น เพ่ือที่เป็นขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรในสังกัดของเทศบาลเมืองเพชรบุรีก็ขอเสนอสภา
แห่งนี้ จะท าในรูปแบบไหนก็ได้นะครับ จริงๆ แล้วจะมอบเป็นโล่ประกาศเกียรติคุณหรืออะไรก็ได้นะครับ แล้วแต่
ทางเทศบาลเมืองเพชรบุรี คณะผู้บริหารไปพิจารณาเสนอเรื่องนี้ครับ  
พลต ารวจตรี กิตติ  สะเภาทอง  รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ท่านชายเอกผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลย 
เป็นครูแต่มาช่วยอ านวยความสะดวกด้านจราจรด้วยไปเห็นตอนเช้า แล้วก็เหมือนครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์ผมคน
หนึ่งคล้ายๆ แบบนี้  แต่วันนี้ท่านใกล้เกษียณ ผมเชื่อว่านายกเห็นด้วยครับและจะปรึกษากันว่าจะด าเนินการ 
ในรูปแบบใด เพราะว่าเรามีงานเกษียณให้กับครูที่เกษียณทุกท่านนะครับ ก็คิดว่าท่านคงไม่ผิดหวังเราเชิดชูเกียรติ
ให้กับคนที่ขยันท างานอยู่แล้วนะครับ  
  และอีกเรื่องหนึ่งขอตอบจากที่ท่านนายส าราญ  รัตนไพบูลย์กิจ ครับ ผมไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง
สนามกีฬา ผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนอยากได้สนามกีฬา เพราะสิ่งที่ท่านก าลังพูดว่าเราจะท าตรงนี้ถาม สตง. หรือยัง 
วันนี้นะครับผมไป Copy มาจากจังหวัดหนึ่งซึ่งท าการนอกเขตแล้วแบบเราเลย ตอนนี้คลองยางของเราก็ท าการ  
นอกเขตโดยขออนุมัติสภามาโดยตลอด แต่วันนี้เราก าลังจะปรับเปลี่ยนตรงนั้นให้เป็นสนามกีฬา ความรับผิดชอบตรง
นี้ไม่ใช่สตง. สตง.เค้าจะตรวจสอบเราอย่างเดียวว่าเราไปด าเนินการท าแล้วฉ้อราษฎร์บังหลวงและทุจริตหรือไม ่ 
จุดนี้คนที่ต้องรับผิดชอบจริงๆ คือทางจังหวัด เมื่อสักครู่ผมไปคุยกับผู้บริหารคนหนึ่งเค้าบอกหน้าที่นี้คือผู้ว่าฯ เรา
ต้องท าเรื่องไปที่นั่น สตง.จะเป็นผู้ตรวจสอบในการใช้เงินของเรา ไม่ใช่เรื่องที่ถ้าเราทุจริตหรืออะไรตรงนั้นนั่นคือ
หน้าที่ สตง. แต่บอกเค้าเลยนะครับว่าไม่ต้องเป็นห่วง ผมว่าท่านส าราญก็มีลูกเป็นนักกีฬาเหมือนกันเราอยากให้เมือง
เพชรบุรีมีสนามกีฬามาทดแทนสนามหน้าเขาวังตั้งแต่สมัยผมเด็กๆ และก็อยากท าให้ดีด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้วันหนึ่ง 
จะจารึกกันนะครับว่าพวกเราจากเราเคยมีสนามหน้าเขาวังวันนี้สูญเสียไปแล้ว และได้สนามกีฬาแห่งใหม่มาทดแทน 
ต้องขอบคุณเลยนะครับคนที่ท าให้คลองยางเกิดขึ้นวันนี้ ผมไปเอาแบบมาหมดแล้วหากท่านอยากรู้เรื่องอะไรผม
อาจจะขอให้ท่านเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพราะลูกท่านเป็นนักกีฬาระดับชาติ ไม่ต้องเป็นห่วง ผมเชื่อวันนี้สมาชิก 
อีกหลายท่านก็อยากเห็นสนามกีฬานะครับ เรามาท าด้วยจุดประสงค์เดียวกัน ขอบคุณครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ขอบคุณครับ เชิญคุณส าราญ รัตนไพบูลย์กิจ ครับ 
นายส าราญ  รัตนไพบูลย์กิจ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหารครับผมก็คงขอวาระอ่ืนๆ  
นะครับ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับก็ขอเวลาสักนิดหนึ่งนะครับ เวลาอันนี้เป็นเวลาอันมีค่าส าหรับประชาชนท่าน 
ก็คงเดาออกว่าคือเรื่องอะไร เรื่องที่ร้อนกันอยู่ตอนนี้ที่ประชาชนมีปัญหาไม่ว่าจะเรื่องปากท้องไม่ว่าจะเรื่องอะไรต่างๆ 
ครับ การเดินรถทางเดียวผมเอาเร็วๆ เลยนะครับเพราะเดี๋ยวเกรงใจท่านสมาชิกจะหิวข้าวนะครับ คือการเดินรถทาง
เดียวที่ท่านท าข้อสังเกต ก่อนเริ่มด าเนินการมีการส ารวจเพ่ือจะใช้ในการเป็นตัวชี้วัดก่อนหรือไม่ เช่น การส ารวจ  
ความกว้างความยาวของถนน เส้นทางที่รถผ่านรถติด ซึ่งจ านวนข้อมูลที่เราจะต้องเก็บเกี่ยวและเก็บบางข้อบางที 
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เราจะต้องใช้เวลา ไม่ใช่ว่าเราจะใช้แค่วันสองวันนะครับท่านประธานครับ ข้อมูลพวกนี้จะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณที่ต้อง
เป็นตัวชี้วัดสามารถอ้างอิงได้ และข้อมูลที่เชิงคุณภาพ ข้อมูลพวกนี้หลังจากที่เราทดลองใช้แล้วเราจะต้องเก็บหรือก่อนที่
เราจะท าเราจะต้องเก็บข้อมูลอะไรเป็นเกณฑ์การตัดสินที่สามารถตัดสินได้ว่าข้อมูลที่ถูกต้องจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะอ้าง 
กับประชาชนได้นะครับ ผมก็ไม่ทราบที่ท าแล้วเราลองใช้หากท่านมีข้อมูลจะทราบเก็บข้อมูลตรงไหนครับ การก าหนด
เส้นทางการเดินรถก าหนดโดยใครใช้ผู้มีความรู้ความสามารถหรือวิศวกรทางขนส่ง หากไม่ใช่ ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับอะไร 
เป็นตัวก าหนดเส้นทางนะครับ ผมยกตัวอย่างเช่น ส านักงานนโยบายและแผนงานขนส่งจราจรหรือสนข. นะครับ ท่านมี
ข้อมูลหรือท่านท าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจราจรหรือไม่ เช่น รายละเอียดแบบส ารวจ
ปริมาณจราจร ข้อมูลส ารวจผู้ใช้ถนน ส ารวจแบบป้ายทะเบียนรถและยานพาหนะที่ผ่านเส้นทางที่เราก าลังท า และก็
ส ารวจระยะเวลาความล่าช้าในการเดินทางมีหรือไม่ เราลงไปพ้ืนที่ไหมที่เราจะต้องส ารวจรายละเอียดของสนข. แบบนี้
และแบบส ารวจความล่าช้าปริมาณทางร่วมมีหรือเปล่านะครับ และก็อีกหลายเรื่องครับผมจะอธิบายให้ฟังว่าแบบส ารวจ
การจอดรถบนถนนโดยใช้ป้ายวันคู่วันคี่ ท่านดูว่าป้ายชัดเจนหรือเขาปฏิบัติตามป้ายหรือเปล่านะครับ สิ่งนี้สิ่งส าคัญ 
ที่เราจะต้องท าให้ชัดเจน การประชุมก่อนจะเริ่มการทดลองประชาคมหรือการท าใดๆ มีมาตรฐานอยู่หรือเปล่า เช่น  
มีการส่งจดหมายหรือมีการส่งหนังสือไปเชิญบ้านเรือนที่มีผลกระทบบริเวณนั้นและโดยรอบมีท าไหมครับ แบบสอบถาม 
สาเหตุที่เริ่มจากการแก้ปัญหา 2 ถนนนี้มีแต่ร้านค้ามากมาย เส้นทางอ่ืนๆ ก็ยังมีติดอีกมากมาย ผมจะยกตัวอย่างว่า 
หน้าโรงเรียนอนุบาลจังหวัดจากสะพานจอมเกล้าตรงไป เค้าจะไปส่งเด็กนักเรียนในอนุบาลจังหวัดต้องเลี้ ยวตัดถนน 
ต้องเลี้ยวตัดหน้ากันเข้าไป ติดไหมครับ ติด โรงเรียนราษฎร์วิทยาถ้ามาจากสะพานจอมเกล้าตัดเข้าไปหาโรงเรียนใน 
วัดชีสระอินทร์ ติดไหมครับ ติด จากแยกอรุณมาเลี้ยวเข้าไปตรงประตูอรุณด้านหลัง ติดไหมครับ ติด คนมาจาก 
ในโรงเรียนวัดแก่นเหล็ก ออกมาตัดกันก็ติด เส้นนี้นะครับผมว่าติดมากกว่าเส้นวัดมหาธาตุฯ แต่วัดมหาธาตุฯ ที่ติด 
ทุกวันนี้ เป็นผลพวงเรื่องวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการแก้ปัญหา One Way นี้ เป็นการแก้ปัญหามีวิธีเดียวหรือครับ  
ควรทดลองใช้บังคับกฎจราจรที่ถูกต้องก่อนดีไหมครับ การทดลองช่วงเวลาต่างๆ เราบังคับเป็นช่วงเวลาดีไหมครับ 
เพราะฉะนั้นสิ่งอะไรก็แล้วแต่ก่อนที่จะด าเนินการได้ถามถึงโดยเฉพาะพวกเราสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  
18 ท่าน ที่เหลือไปไหนครับ ผมไม่เคยได้รับหนังสือเชิญเข้ามามีการตัดสินใจร่วมรับผิดชอบกันตรงนี้เลย ผมยกตัวอย่าง
ว่าหลังจากการท าเดินรถทางเดียวแล้วผมตั้งข้อสังเกตว่ามีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับ โดยส่วนมากเห็นด้วย
หรือไม่เห็นด้วยโดยคนพ้ืนที่ การเห็นด้วยใช้ถนนทุกช่วงเวลาหรือเปล่านะครับ มากี่โมงใช้เวลากี่นาที มากี่ครั้งต่อสัปดาห์
แต่ละเดือนมีการเก็บข้อมูลโดยส่วนมากหรือเปล่านะครับ ส่วนมากผมจะบอกให้นะส่วนมากที่เราใช้ไปแล้วคนส่วนมาก
เห็นด้วยจะบอกว่าซื้อของง่ายไม่ต้องลงจากรถ รถไม่ติด คนแบบนี้คิดดีๆ มักง่ายไหมครับและเห็นแก่ตัวหรือไม่ ถ้ามีคน
แบบนี้เราเป็นต้นตอในการแก้ปัญหารถติดหรือครับ แต่เราไปสนับสนุนให้พวกนี้เขาสบายขึ้นแล้วคนในเขตเทศบาลเรา
ครับที่เค้าเสียภาษีให้เรา อยู่ภายใต้การรับผิดชอบและการดูแลบรรเทาทุกข์ของเราท าไมครับ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
เพชรบุรีเราดูแลคนนอกเขตหรือในเขตครับ เราต้องค านึงปัญหาภายในไปสู่ภายนอก ไม่ใช่เอาภายนอกเข้ามาสู่ภายใน  
นี่คือการบริหารจัดการผิดระบบหมดนะครับ ประชาชนเดือดร้อนในการใช้ชีวิต ด าเนินชีวิต การค้าขายซบเซา เค้าบอก
ว่าช่วงโควิดถูกล็อกดาวน์ไม่หนักเท่ากับ One Way ผมก็ไม่ได้เข้าข้างประชาชนผมต้องเอาข้อมูลที่เท็จจริง แต่ทุกวันนี้
โล่งนะครับ โล่งเพราะอะไร เค้าไม่อยากเข้ามาเพราะเค้าต้องอ้อม คนพ้ืนที่จะส่งของก็ต้องไปอ้อมกลับมา ผมถามว่า
ความเดือดร้อนเกิดจากคนข้างนอกหรือคนข้างในนะครับ นายกเคยนัดประชุมปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้นายกทราบ 
รับปาก ยืนยันจะช่วย แต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรที่ให้ดีขึ้นนะครับ การเก็บตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างต้องมีหลักการไม่ใช่ให้ใคร
ไปเซ็นแล้วเก็บ ไม่ใช่การสุ่มตัวอย่าง แบบบางคนไม่เคยมาใช้ถนนหรือเป็นคนต่างจังหวัดทั้งๆ ที่เราไม่เคยให้ข้อมูลแถม
ยังมีข้อมูลเยอะดีกว่าเราเสียอีก ท าไมไม่ด าเนินการเก็บข้อมูลตัวอย่างบริเวณบนถนนจริงๆ อีกทั้งสุ่มตัวอย่างแบบที่ยัง
ไม่มีค่าถ่วงน้ าหนัก คือค่าถ่วงน้ าหนักกับผู้ใช้บ่อยกับผู้ใช้ไม่บ่อย เท่ากันหรือผิดยังไงเราต้องมีเทคนิคนะครับ เทคนิคการ
สุ่มตัวอย่างและการประมาณค่านะครับของส านักงานสถิติแห่งชาติ หรือสสช. ท าไมเราไม่ใช้ทฤษฎีตรงนี้แล้วประชาชน
เดินมาเราก็จะมีหลักฐานอ้างอิง การท างานอะไรก็แล้วแต่ต้องมีหลักฐานตั้งอยู่บนหลักการและเหตุผล ประชาชนถึง
จะต้องยอมรับเรานะครับ และอีกอย่างหนึ่งผมอยากถามว่าจริงอยู่ตอนนี้รถไม่ติดแล้ว ท่านรู้ไหมบางจังหวัดที่เค้าท าได้
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แค่ไม่กี่วันเค้าต้องยกเลิก จังหวัดสุราษฎร์ธานีดูสิครับเค้าต้องยกเลิกเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน เค้าต้องยกเลิกไปเมื่อปีก่อน 
เชียงใหม่ ศาลปกครองเชียงใหม่มีค าสั่งให้คุ้มครองชั่วคราวกรณีการเดินรถทางเดียว ท่านดูสิครับเชียงใหม่เค้าสาหัสกว่า
เราแต่เราไม่ถึงขนาดนั้นเราต้องมีการผ่อนปรน เราต้องมีการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน จากเหตุผลที่ผมกล่าวมาการ
ทดลองแบบไม่มีตัวชี้วัดชาวบ้านเดือดร้อน ไม่ได้แก้ปัญหาชั่วโมงเร่งด่วนจริง จึงเห็นควรว่าเราควรจะต้องยกเลิกโดยเร็ว
นะครับ ผมเองผมก็รับข้อมูลต่างๆ จากประชาชน  
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ขอบคุณครับท่านส าราญ พอดีท่ านอภิปรายมา 10 นาทีแล้ ว ผมขออนุญาตถามสมาชิก 
จะมีอภิปรายอีกไหมครับ มีใช่ไหมครับ พอดี 10 นาทีก็เกินก าหนดและอีกอย่างหนึ่งเอกสารที่ท่านเอามาอ้างอิงนะครับ 
ท่านเซ็นชื่อและส่งมอบให้ทางสภาด้วยนะครับ จริงๆ ท่านจะต้องให้ผมอนุญาตก่อนท่านจึงเอามาได้ แต่ท่านหยิบ
มาแล้วท่านเซ็นชื่อและก็ส่งให้ผมนะครับ พอดี 10 นาทีจะมีสมาชิกจะอภิปราย อีกนานไหมครับ 
นายส าราญ  รัตนไพบูลย์กิจ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ก็ผมขออีกนิดหนึ่งจะสรุปแล้วนะครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ครับ คุณชายเอก มีอ่ิม รอได้ไหมครับ 
นายส าราญ  รัตนไพบูลย์กิจ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  สรุปนะครับท่านประธานครับ ผมเห็นใจผู้ปฏิบัติและผู้ออกค าสั่ง ตรงนี้ผมเข้าใจว่าท่านมีความหวังดี
อยากจะพัฒนาบ้านเมืองแต่ความเดือดร้อนของประชาชนที่อยู่บนพ้ืนฐานที่เค้าต้องท ามาหากิน ผมขอเถอะครับ นะครับ
ผมขอตรงนี้ให้ท่านลองพิจารณาดูสักนิดหนึ่ง ทบทวน เราก็อยู่เมืองเพชรบุรีด้วยกันบางสิ่งบางอย่างต้องเห็นอกเห็นใจ
และก็ เข้ าใจในตรงที่ ชี วิตเค้ าหาเช้ าค่ ายั งไม่มีจะกินเลยขายของออกมาขายไม่ ได้ของเสีย เราจะท ายั งไง  
เราบริหารบนคราบน้ าตาผมว่าเราต้องคิดให้ดี เพราะฉะนั้นผมขอ ขอว่าเรายกเลิกเถอะแล้วก็ไม่ได้เสียอะไรมากมาย 
นะครับ ขอบคุณครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ขอบคุณครับ ต่อไปคุณชายเอก มีอ่ิม เชิญครับ 
นายชายเอก  มีอ่ิม  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  จริงๆ  
เรื่องเดียวกันแต่ของผมก็คือจะเอาปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งมีไม่เยอะ จริงๆ หลักๆ ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็พยายามให้
กระชับ จากการบอกเล่ามานะครับ  

1. ชั่วโมงเร่งด่วนยังติดเหมือนเดิม รถวิ่งมา 2 เลน จะต้องมาเบี่ยงส่วนใหญ่เพ่ือที่จะเลี้ยวซ้ายจาก
แยกเพชรนคร มากระจุกอยู่ตรงนั้นเป็นคอขวดนะครับ รถที่จะตรงไปแล้วจะเลี้ยวขวาขึ้นสะพานจอมเกล้าติดป้าย 
อันนี้คือหนึ่ง  

2. ผลกระทบกับชาวบ้านก็คือรถท่ีลงจากสะพานจอมเกล้าจะเลี้ยวซ้ายมาซื้อข้าวซื้อของเลี้ยวไม่ได้ 
ต้องไปอ้อมซึ่งเค้าก็ไม่มาซื้อ เค้าไปซื้อที่อ่ืนซึ่งสะดวกกว่านะครับ  

3. ผลกระทบกับผู้ที่อยู่ในซอย เปลี่ยนวิถีชีวิตของเขาที่เวลาออกมาส่งลูกหลาน ก็ต้องหาเส้นทาง
ใหม่เสียเวลา ผมก็ไม่รู้ว่าเสียเวลามากน้อยแค่ไหนนะแต่เขาบอกว่าเสียเวลา 

4. รถที่หลบจากทาง One Way ที่ก าหนดขึ้นมาใหม่ จะหลบเข้าไปในซอยกันเยอะรวมถึงบรรดา
มอเตอร์ไซค์ทั้งหลายเปลี่ยนวิถีชีวิตที่เค้าเคยอยู่ดีมีสุขนะครับ ท าให้จะต้องหนวกหูและคอยระมัดระวังกับการ
ออกมาใช้ชีวิตบนถนนในซอยอะไรมากข้ึน  

5. ปัญหาของการไม่เคารพการจอดรถในถนนทั้ง 2 เส้น เพราะว่าคนบ้านเราเอาง่ายๆ ว่าเค้าก็  
ไม่ได้มามองป้ายอยู่วันนี้วันคี่วันคู่ เค้าสะดวกจอดก็จอด ต่อเมื่อมีคนบอกว่าพ่ีวันนี้จอดฝั่งนี้ไม่ได้เค้าถึงจะขยับเพราะ
นั้นผมว่าฝึกวินัยในด้านนี้ควบคู่กันไปด้วยจะดีกว่านะครับ  
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6. ปัจจุบันนี้มีคนที่ดื้อเยอะนะครับถามว่ารู้ไหมว่าเป็นทาง One Way ทดลองใช้ รู้แต่จะเข้า  
คือคนดื้อเยอะ เพราะฉะนั้น One Way ดีไหม แนวคิดดีครับแต่เวลาลงมือปฏิบัติมีปัญหาซึ่งเป็นปัญหาที่จะต้อง
แก้ไขต่อไป  

ผมก็ฝากเรื่องนี้นะครับในปัญหาที่ผมบอกมาเมื่อสักครู่นี้ ถ้าท่านจะท าต่อท่านต้องแก้ไขปัญหาตัวนี้
ให้จบนะครับ และก็ต้องหาทางเอาง่ายๆ ใช้ค าว่าเยียวยากับบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนถนนทั้ ง 2 เส้นนั้นครับ 
จะดีกว่าครับ ก็จะตัดสินว่าเลิกไหม ไม่เลิกไหมอันนี้ผมก็ยังไม่กล้าฟันธงเพราะอยู่ในช่วงทดลองใช้ยังไม่ครบนะครับ 
แต่ปัญหาเกิดเพราะฉะนั้นก็ฝากคณะผู้บริหารครับ ผ่านสภาแห่งนี้ไปแก้ไขในปัญหาหลักๆ ที่ผมได้ฟังมานี้ ขอบคุณครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเสนอแนะไหมครับ เชิญท่านรองครับ 

พลต ารวจตรี กิตติ  สะเภาทอง  รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
  เรียนท่านประธานสภาที่ เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ท่านก าลังเข้าใจผิด ครับว่าเทศบาล 
ท างานนี้ มีการร้องเรียนผ่านทางจังหวัด ต ารวจ และก็หารือ และที่ท่านส าราญบอกไม่มีการเก็บข้อมูล ท่านไปดูที ่
ศูนย์ด ารงธรรมผมคิดอยู่แล้วเรื่องนี้ว่าต้องเกิด ปัญหาคือเทศบาลเวลาประชุมกับกลุ่มทางราชการทางจังหวัดไม่ขอ
เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการท าแบบสอมถามการท าวิจัยทั้งหมด มอบให้ศูนย์ด ารงธรรมเป็นคนด าเนินการนะครับ ท่าน
ก าลังเข้าใจครับว่าเทศบาลเป็นคนด าเนินการ เทศบาลเพียงแต่สนับสนุนเพราะพ้ืนที่ของเรา เราต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง
แล้วอย่าลืมนะครับวันนี้เป็นการทดลองใช้ อ านาจเป็นของเจ้าพนักงานจราจรที่ชัดเจน คือผู้บังคับการพลต ารวจตรี 
อุทัย กวินเดชาธร เป็นผู้ออกค าสั่งนะครับ วันนี้ตามเค้าหน่อยเถอะครับและสิ่งที่ดีคือมีเสียงสะท้อนให้ท ามากกว่านี้
อีกท่านรู้ไหม ผมนั่งประชุมตลอดท่านไม่ต้องกลัวท่านได้เข้าไปร่วมนั่งฟังแน่นอนครับ แล้ววันนี้สรุปมาแล้วรอบที่ 1 
ประชุมมาหลายครั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่สรุปคือเราจัดกันแค่ 7 วัน มีปัญหาคนเพชรบุรี ผมก็รู้นิสัยก็เคยสวนมาตลอดผม
เข้าใจหมด แต่วันนี้เราปฏิบัติตามระเบียบตามข้อบังคับเค้า แล้วถ้าไม่ดีเค้าก็เปลี่ยนกลับคืนผมเข้าใจวันนี้ท าอะไร  
ก็แล้วแต่เอาจิตใจเราเป็นที่ตั้งนะครับ วันนี้ต้องด าเนินการด้วยหัวใจผมอยู่เพชรบุรีมาเหมือนท่าน เพชรบุรีเปลี่ยน
ยากที่สุดเริ่มอะไรก็มีปัญหา หากท่านได้ฟังท่านรองผู้ว่าพูดครั้งสุดท้ายแล้วท่านจะรู้ว่านี่คือหลักการ การจราจรอย่าง
นี้การเก็บข้อมูลตามหลักประชาธิปไตยแบบนี้นะครับ หากจะมีการประชุมอีกท่านไม่ต้องกลัว ทางศูนย์ด ารงธรรม 
จะเป็นฝ่ายเรียกท่านสมาชิกท้ัง 18 คนเลย เราเคยสูญเสียอะไรกันมาแล้วอย่าให้สูญเสียอีกนะครับ ขอบคุณครับ 

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ขอบคุณครับ เชิญท่านส าราญ รัตนไพบูลย์กิจ ครับ 
นายส าราญ  รัตนไพบูลย์กิจ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ท่านประธานสภาที่ เคารพครับ ผมส าราญ รัตนไพบูลย์กิจ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  
เขตเลือกตั้งที่ 3 คือผมก็เห็นภาพนะครับในการประชุมกันแต่ละครั้ง ผมอยากถามว่าบุคคลที่ในภาพนี้เป็นบุคคลในเขต
เทศบาลใช่ไหมครับที่มาร่วมกันตัดสินว่า One Way ควรอยู่หรือไม่ควรอยู่ ผมถามว่า 2 คนนี้ใคร ไม่ใช่เลยนะครับ แล้ว
ผมถามว่าการเก็บข้อมูลของศูนย์ด ารงธรรม เก็บแค่นี้หรือครับ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และก็ 305 คน ท าไมไม่ท าเหมือน
อย่างที่ผมว่าหรือเราหาวิธีอ่ืน แต่อันนี้ไม่ใช่นะเก็บแบบง่ายๆ เก็บทางอินเทอร์เน็ต คนอายุ 60 ปีขึ้นไปท าเป็นไหมครับ 
ผมถามแค่นี้ว่าคนอายุ 60 ปีขึ้นไปท าเป็นไหม แล้วคนที่อยู่ตรงนั้นอายุ 50 -60 ปี ก็ยังไม่รู้เรื่องเลย แล้วท าแบบ 
ศูนย์ด ารงธรรม ผมไม่ได้ว่าท่านนะผมว่าศูนย์ด ารงธรรมว่าเค้าไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้อง เราต้องเอาผู้เชี่ยวชาญผมถามว่าที่นั่ง
อยู่ใคร คนนอกหรือในเขตเทศบาลเราหรือเปล่า ชาวบ้านแถวนั้นหรือเปล่า ผมแค่ขอถามแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญท่านนายกครับ 
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นายกิตติพงษ์  เทพพานิช  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 

  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกทุกท่าน ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณทั้งคุณส าราญ และ 
คุณชายเอกครับ สมาชิกของเราทั้ง 2 ท่าน ที่วันนี้ก็ได้เป็นห่วงเป็นใยพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี
ของเราที่เรามีส่วนต้องรับผิดชอบ เมื่อทางจังหวัด ต ารวจ ศูนย์ด ารงธรรม เค้ามีเรื่องร้องเรียนและเห็นปัญหาตรงนี้
และมีการประชุมหารือกัน ขั้นตอนอะไรต่างๆ อาจจะไม่ได้ท าแบบสอบถามท าวิจัยเหมือนกับทางที่ท่านสมาชิกได้ให้
ข้อมูลไว้ ก็คงเป็นเรื่องที่เราจะต้องเอาไปพิจารณานะครับในเรื่องของที่ท่างสมาชิกได้เสนอแนะต่างๆ พวกเราก็ต้อง
ดูแลประชาชนเป็นหลักอะไรที่ไม่ดี มีปัญหากับพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีของเรา ที่ไม่ว่าจะอยู่
นอกเขตแต่มาอยู่ในเขต มาท ากินในเขตพวกเราก็ดูแลกันอยู่ตลอดตอนนี้ก็มีหนังสือร้องเรียนในเรื่อง One Way มาที่
เทศบาลเมืองเพชรบุรีของเรานะครับ ผมมานั่งอ่านประมาณสัก 10 ฉบับได้นะครับ มีปัญหาในเรื่องของการค้าขาย 
ผมขอบอกตรงนี้เลยปัญหาหลักๆ ในเรื่องของ One Way ถ้าสรุปแล้วก็คือปัญหาในเรื่องการค้าขายเป็นหลักเลยครับ 
อันนี้ก็จะน ากลับไปพิจารณาทบทวนให้ดีที่สุดในการแก้ปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจราจร การค้าขาย ถ้าไม่ดีจริงๆ 
มีปัญหาจริงๆ เราก็คงจะต้องไปหารือกับทางจังหวัด ทางศูนย์ด ารงธรรม และทางต ารวจ เพ่ือที่จะเป็นทางออกที่ดี
ที่สุดนะครับ ขอบคุณมากครับ 
นายส าราญ  รัตนไพบูลย์กิจ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ผมก็ขอขอบคุณท่านนายกนะครับ ผมยอมรับนะครับผมเคารพสิทธิทุกท่าน ผมเคารพความคิด 
ในการท างานเพ่ือบ้านเพ่ือเมือง ผมเองหนังสือร้องเรียนในเขตบนถนนเส้นนั้นทั้งหมดอยู่ที่นี่ เดี๋ยวผมจะมอบให้ท่าน
ประธานสภาเพ่ือมอบให้คณะผู้บริหารเอาไปพิจารณานะครับ สุดท้ายนี้ผมก็คงไม่ขอพูดอะไร ผมก็ขอขอบพระคุณ
ท่านนายก ท่านรองนายกทั้ง 2 ท่านนะครับ พิจารณาประชาชนหัวใจดวงน้อยๆ ที่เค้าต้องท ามาหากิน สงสารเค้านะ
ครับบ้านก็ต้องเช่าข้าวก็ต้องซื้อ ค่าพวงหรีดพวงหนึ่ง 1,200 บาท มีลูกค้าโทรมาแจ้งเค้าต้องเสียค่าส่ง 50 บาท 
แล้วเหลืออีก 50 บาท ค่าเช่าบ้านเค้าเดือนละเท่าไหร่ ค่าน้ าค่าไฟ ผมขอฝากด้วยนะครับ ขอฝากความเมตตานะ
ครับสรุปสุดท้ายก็คงตอ้งรอความหวังท่านนายกนะครับ ขอบคุณครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ขอบคุณครับ คุณส าราญเซ็นชื่อก ากับไว้ด้วยนะครับ จะได้รู้ว่าท่านส่งมาครับ ขอบคุณครับ 
ที่คุณส าราญได้น าเอกสารมาทางฝ่ายเลขาฯ จะน าเสนอท่านผู้บริหารเพ่ือเอาไปวิเคราะห์และพิจารณา ขอบคุณครับ  

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ 
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามอีกแล้วนะครับ 
วันนี้ผมขอขอบพระคุณนายวีรพงศ์   จันทร์แก้ว  นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ  

ซึ่งมาแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
ท่านคณะผู้บริหารเทศบาล ท่านผู้อ านวยการส านัก/กองและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม โดยพร้อม
เพรียงกัน วันนี้ขอปิดประชุมครับ 
 

                                           ปิดประชุมเวลา  12.30  น. 
 

(ลงชื่อ)     นางสาวบุษบา     สิงห์อมร   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
  (นางสาวบุษบา     สิงห์อมร) 

                                 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 

(ลงชื่อ)     นายสรวิชญ์     เอี่ยมเอก      ผู้ตรวจรายงานการประชุม/ 
                                            (นายสรวิชญ์     เอี่ยมเอก)     เลขานุการสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
                                            หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
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      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลแล้ว 
เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2565  เห็นว่าถูกต้อง   และให้น าเสนอสภาเทศบาลพิจารณารับรองต่อไป 
 
 

(ลงชื่อ)    นายลัญชกร    ยอดดอกไม้    ประธานกรรมการฯ 
                                           (นายลัญชกร    ยอดดอกไม้) 
 

(ลงชื่อ)    นายนคร         เทพพานิช     กรรมการฯ 
                                           (นายนคร         เทพพานิช) 
 

(ลงชื่อ)    นางสาวภูธันยพร  โสมทัศน์    เลขานุการฯ 
                                           (นางสาวภูธันยพร  โสมทัศน์) 
 

 
 

สภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี รับรองรายงานการประชุมเมื่อ  30  สิงหาคม  2565 
 
 
                        นายจรินทร์  แสงเจริญ 

(นายจรินทร์  แสงเจริญ) 
ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


